

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

---

รายงานและงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ  
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 17 มีนาคม 2566

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

### รายได้จากการให้บริการ และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการของธุรกิจวิศวกรรมตามอัตราส่วนของขั้นความสำเร็จของงาน ซึ่งขั้นความสำเร็จของงานคำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนของงานที่ทำเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนว่าจะใช้ในการให้บริการทั้งสิ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงงานที่เพิ่มและลด และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ทั้งนี้ ในการรับรู้รายได้ตามวิธีดังกล่าว ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในขั้นตอนการจัดทำประมาณการต้นทุนที่จะใช้ทั้งสิ้น และจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของงานนั้นๆ นอกจากนี้กระบวนการวัดมูลค่าของงาน รอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับรู้รายได้ และการคำนวณอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จอาจมีความเสี่ยง รวมทั้งความน่าจะเป็นของโอกาสที่เกิดความล่าช้าและอุปสรรคระหว่างทำ การวัดมูลค่าของค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในปี 2566 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายได้จากการให้บริการเป็นจำนวน 19 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 และ 32 ตามลำดับ ของรายได้รวม) ประกอบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจำนวน 45 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 5 และ 8 ตามลำดับ ของสินทรัพย์รวม) และประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญาจำนวน 34 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 20 และ 23 ตามลำดับ ของหนี้สินรวม) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ

ดังนั้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าการรับรู้รายได้จากการให้บริการของธุรกิจวิศวกรรม และประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา และอื่นที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญางานโครงการต่างๆ เป็นรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

นโยบายการบัญชีแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 7 และ 27 ตามลำดับ

### วิธีการตรวจสอบที่สำคัญรวมถึง

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบันทึกการขาย การรับชำระหนี้ การจ่ายชำระ และการตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
- สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในในเรื่องดังกล่าว
- ทดสอบความสมเหตุสมผลของการตั้งประมาณการต้นทุนงาน โครงการ การจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการ และค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง เป็นต้น
- ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
  - สอบทานรายละเอียดของสัญญาการให้บริการของโครงการที่เกิดขึ้นระหว่างปี
  - สอบทานวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการติดตามและพิจารณาความสมเหตุสมผลของการจัดทำประมาณการต้นทุนโครงการ การอนุมัติ และสุ่มทดสอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  - ทดสอบการคำนวณอัตราส่วนของการทำเสร็จของแต่ละโครงการ
  - ทดสอบความถูกต้องของการซื้อวัสดุ การจ่ายค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
  - ขอคำยืนยันขึ้นความสำเร็จของงานโครงการจากผู้ควบคุมงานโครงการของบริษัท
  - สอบทานความเพียงพอการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

### มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 146 ล้านบาท และ 104 ล้านบาท ตามลำดับ และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 132 ล้านบาท และ 23 ล้านบาท ตามลำดับ และสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน จำนวน 8 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท ตามลำดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ ซึ่งกลุ่มบริษัทและบริษัทได้ทบทวนการด้อยค่าของทรัพย์สินดังกล่าวโดยคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ ข้อสมมติฐานหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ เช่น อัตราคิดลดที่เหมาะสม อัตราการเติบโตของกิจการ และสมมติฐานที่สำคัญว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวมีความถูกต้องและความมีอยู่จริงตามเอกสารหลักฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการคาดการณ์เกี่ยวกับความผันผวนของเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น

ดังนั้น จึงมีความไม่แน่นอนของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตและมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวของกลุ่มบริษัทและบริษัท

นโยบายการบัญชี และรายละเอียดของ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 12 และ 13

### วิธีการตรวจสอบที่สำคัญรวมถึง

- ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
  - การทำความเข้าใจกระบวนการในการระบุและทบทวนการด้อยค่าที่อาจเกิดขึ้น และการพิจารณาการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
  - ตรวจสอบความมีอยู่จริงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน เพื่อเปรียบเทียบกับรายงานการประเมินทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ และรายละเอียดทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัท รวมทั้ง สภาพและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น
  - ประเมินความเป็นอิสระและความรู้ความ สามารถของผู้ประเมินราคาอิสระ
  - ประเมินความเหมาะสมของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน และข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ จากข้อมูลในอดีตและอนาคตเป็นจุดเริ่มต้นตลอดระยะเวลาที่เหลือของโครงการ
  - สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต (Discounted Cash Flows) โดยการเปรียบเทียบกับผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเลขที่ประมาณการไว้ รวมทั้งความสมเหตุสมผลของอัตราการเติบโตของกิจการ การคาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรม และอัตราการคิดลดรวมทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ประเมิน
  - ทดสอบการคำนวณกระแสเงินสดคิดลด และความสมเหตุสมผลของการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ตามข้อสมมติฐานที่กำหนด
  - พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### คติความหรือการฟ้องร้อง และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีคติความหลายคติที่ถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล ซึ่งอาจได้รับผลเสียหาย หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถต่อสู้คติความต่างๆ ได้ และต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความเพียงพอของประมาณการหนี้สิน

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเพียงพอของประมาณการหนี้สิน มีการรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่

นโยบายการบัญชี และรายละเอียดที่สำคัญของภาระผูกพัน เหตุการณ์สำคัญ คติความที่สำคัญ และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 27 และ 46

### วิธีการตรวจสอบที่สำคัญรวมถึง

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการประเมินผลของคคีความของผู้บริหาร
- ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
  - สอบถามผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายของกิจการ เพื่อได้รับทราบถึงคคีความและการฟ้องร้อง และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่มีสาระสำคัญที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ และการประมาณการผลกระทบทางการเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายมีความสมเหตุสมผลหรือไม่
  - พิจารณาคคีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคคีความหรือการฟ้องร้อง และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและประเมินความเสี่ยงทางการเงินรวมถึงความเพียงพอและเหมาะสมของการรับรู้รายการ และการเปิดเผยข้อมูล

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกรับรองโดยผู้สอบบัญชีในวันถัดมาในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า

- อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัท  
ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน  
รูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของ  
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า  
รับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น  
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและ  
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึง  
ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด  
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์  
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ  
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญ  
มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่อง  
สำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีวันแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ  
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร  
สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะ  
มีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวพจนรัตน์  
ศิริพิพัฒน์

(นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 มีนาคม 2567

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	65,707,226	114,818,400	58,150,634	66,318,390
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	4.3	92,718,000	-	92,718,000	35,000,000
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4.3, 6	55,380,231	85,935,657	47,302,141	56,860,825
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	1,961,104	-	1,961,104	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	7	49,589,497	52,329,141	45,446,607	25,398,596
สินค้าคงเหลือ	8	2,619,508	9,769,633	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	4.3, 9	230,718,864	48,994,977	155,718,864	48,969,382
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		10,242,994	12,254,624	8,420,939	7,090,583
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-	7,035	-	7,035
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		508,937,424	324,109,467	409,718,289	239,644,811
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	11	145,951,841	154,598,858	103,923,589	103,923,589
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	131,594,802	403,494,695	23,438,671	4,614,884
สินทรัพย์ที่ไม่ใช้ดำเนินงาน	13	7,552,496	7,552,496	7,552,496	7,552,496
สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอดักบัญชี	14	1,088,242	29,053,057	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้	15	3,895,973	20,259,311	3,895,973	7,746,192
ค่าความนิยม	16	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	17	9	1,890,320	2	2
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	18	56,238,433	55,726,398	38,500,000	38,500,000
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน	19	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	21	38,767,210	49,751,569	3,699,943	14,210,101
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		385,089,006	722,326,704	181,010,674	176,547,264
รวมสินทรัพย์		894,026,430	1,046,436,171	590,728,963	416,192,075

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	22	-	27,485,504	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	23	111,249,299	174,493,106	30,832,069
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ				
ภายในหนึ่งปี	24	-	43,200,000	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ				
ภายในหนึ่งปี	25	1,746,513	3,824,043	793,826
ภายในเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		1,328,914	1,519,411	-
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน	27	33,983,628	39,669,501	33,983,628
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-	2,435,156	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		148,308,354	292,626,721	65,609,523
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะยาว	24	-	19,440,526	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	25	11,209,678	13,022,212	384,373
หนี้สินภายในเงินได้รอการตัดบัญชี	20	-	2,008,539	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	26	1,769,000	3,606,726	1,491,878
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน	27	8,325,825	8,325,825	77,941,443
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		3,687,911	2,428,929	2,766,287
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		24,992,414	48,832,757	82,583,981
รวมหนี้สิน		173,300,768	341,459,478	148,193,504

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	28				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 623,363,850 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		311,681,925		311,681,925	
หุ้นสามัญ 623,363,850 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.00 บาท			2,493,455,400	2,493,455,400	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 623,363,850 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท					
หุ้นสามัญ 623,363,850 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.00 บาท		311,681,925	2,493,455,400	311,681,925	2,493,455,400
กำไร (ขาดทุน) สะสม	28				
ยังไม่ได้จัดสรร		731,766,324	(1,418,830,485)	130,853,534	(2,254,718,890)
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อย					
โดยไม่ได้สูญเสียอำนาจควบคุม		(322,722,587)	(369,648,222)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		720,725,662	704,976,693	442,535,459	238,736,510
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		720,725,662	704,976,693	442,535,459	238,736,510
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		894,026,430	1,046,436,171	590,728,963	416,192,075

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียด	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รายได้				
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	62,379,027	309,625,593	19,120,857	40,939,900
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า	39,830,117	40,461,151	-	-
รายได้เงินปันผล	2,376,320	925,335	2,376,320	925,335
โอนกลับเงินรับล่วงหน้าจากการขายที่ดิน	-	7,220,000	-	-
รายได้อื่น	33	58,174,326	10,218,661	37,988,404
รวมรายได้		162,759,790	368,450,740	59,485,581
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ		70,029,022	330,825,658	13,166,759
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	34	134,940	5,125,000	17,563
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	35	48,322,850	84,065,625	27,146,872
ค่าใช้จ่ายอื่น	37	92,845,712	315,761,841	7,301,244
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	1,079,838,554	-	870,591,940
รวมค่าใช้จ่าย		1,291,171,078	735,778,124	918,224,378
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน		(1,128,411,288)	(367,327,384)	(858,738,797)
รายได้ทางการเงิน		3,460,277	413,258	12,164,625
ต้นทุนทางการเงิน	38	395,828	5,405,076	123,826
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (กลับรายการ)		(24,553,993)	9,227,707	35,013,517
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)	40	(1,071,206,295)	43,769,344	(1,082,668,693)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		(29,586,551)	(425,316,253)	200,957,178
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	41	3,900,174	2,326,450	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด		(33,486,725)	(427,642,703)	200,957,178
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ;				
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ พนักงานที่กำหนดไว้	26	301,520	2,252,108	948,136
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	20	2,008,539	(466,385)	1,893,635
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือ ขาดทุนในภายหลัง		2,310,059	1,785,723	2,841,771
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี -สุทธิจากภาษีเงินได้		2,310,059	1,785,723	2,841,771
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(31,176,666)	(425,856,980)	203,798,949

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(33,486,725)	(427,642,703)	200,957,178	(293,575,774)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
	<u>(33,486,725)</u>	<u>(427,642,703)</u>	<u>200,957,178</u>	<u>(293,575,774)</u>
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(31,176,666)	(425,856,980)	203,798,949	(291,872,219)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
	<u>(31,176,666)</u>	<u>(425,856,980)</u>	<u>203,798,949</u>	<u>(291,872,219)</u>
กำไรต่อหุ้น	42			
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	<u>(0.053719)</u>	<u>(0.686024)</u>	<u>0.322375</u>	<u>(0.470954)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

		บาท								
		งบการเงินรวม								
		ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่					ส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม		
		ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไร (ขาดทุน) สะสม	การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อยโดยไม่สูญเสียอำนาจควบคุม	รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
					กำไร (ขาดทุน) สะสม	การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทย่อยโดยไม่สูญเสียอำนาจควบคุม	รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
					จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
					สำรอง	ตามกฎหมาย	รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
							รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
หมายเหตุ								ส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม	
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,493,455,387	1,422,184,596	464,905,198	2,095,975	(2,882,159,274)	(369,648,222)	1,130,833,660	-	1,130,833,660
	เพิ่มทุนหุ้นสามัญ	13	-	-	-	-	-	13	-	13
	ลดส่วนเกินทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม	-	(1,422,184,596)	(464,905,198)	(2,095,975)	1,889,185,769	-	-	-	-
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(425,856,980)	-	(425,856,980)	-	(425,856,980)
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2,493,455,400	-	-	-	(1,418,830,485)	(369,648,222)	704,976,693	-	704,976,693
	ลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม	(2,181,773,475)	-	-	-	2,181,773,475	-	-	-	-
	โอนออกส่วนได้เสียจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	46,925,635	46,925,635	-	46,925,635
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(33,486,725)	-	(33,486,725)	-	(33,486,725)
	กำไรเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	-	2,310,059	-	2,310,059	-	2,310,059
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	311,681,925	-	-	-	731,766,324	(322,722,587)	720,725,662	-	720,725,662

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	บาท					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไร (ขาดทุน) สะสม		รวม
				จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
			สำรอง	ตามกฎหมาย	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,493,455,387	1,422,184,596	464,905,198	2,095,975	(3,852,032,440)	530,608,716
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ	28	13	-	-	-	13
ลดส่วนเกินทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม	28	-	(1,422,184,596)	(464,905,198)	(2,095,975)	1,889,185,769
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(291,872,219)	(291,872,219)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2,493,455,400	-	-	-	(2,254,718,890)	238,736,510
ลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม	28	(2,181,773,475)	-	-	-	2,181,773,475
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี						
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	200,957,177	200,957,177
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้						
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลัก						
คณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	-	2,841,772	2,841,772
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	311,681,925	-	-	-	130,853,534	442,535,459

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(33,486,725)	(427,642,703)	200,957,178	(293,575,774)
รายการปรับปรุงกระทบกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีเป็นเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	26,065,079	57,661,229	5,912,252	7,248,949
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	(141,176,239)	9,227,707	(68,668,729)	(307,700,470)
หนี้สูญ	116,622,246	-	103,682,246	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	1,741,149	1,144,780	11	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)	1,079,838,554	-	870,591,940	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม (กลับรายการ)	(102,588,145)	-	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	86,762,373	243,688,538	1,377,151	86,386,956
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (กลับรายการ)	-	38,466,999	-	38,466,999
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)	99,071,882	118,114,326	(1,333,266)	(2,436,144)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน (กลับรายการ)	(26,915,429)	(74,748,923)	-	56,237,098
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า				
รอดับบัญชี (กลับรายการ)	27,487,961	305,441	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ (กลับรายการ)	12,292,071	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (กลับรายการ)	842,405	(3,867,743)	(965,892)	(1,245,705)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)	(4,138,189)	23,281,263	(1,369,546)	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน (กลับรายการ)	(4,000,000)	(6,000,000)	(4,000,000)	(6,000,000)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(3,399,470)	19,232,550	(3,399,470)	19,232,550
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน				
หมุนเวียนอื่นผ่านกำไรหรือขาดทุน	9,323,563	317,588	9,323,563	317,588
เงินรับล่วงหน้าจากการขายที่ดิน (กลับรายการ)	-	(7,220,000)	-	-
ประมาณการค่ากำจัดแผงโซลาร์เซลล์ (กลับรายการ)	(1,382,256)	1,291,828	-	-
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา (กลับรายการ)	(5,685,873)	15,646,931	(5,685,873)	15,646,931
รายได้ดอกเบี้ยรับ	(3,460,277)	(413,258)	(12,164,625)	(15,634,838)
เงินปันผลรับ	(2,376,320)	(925,335)	(2,376,320)	(925,335)
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(33,065)	-	(33,065)	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย	395,828	5,405,076	123,826	213,006
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(1,084,353)	723,717	221,378	442,582
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,900,174	2,326,450	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	59,616,944	16,016,461	17,192,759	(3,325,607)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,196,755	61,226,217	1,068,122	32,751,317
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	14,698,699	8,365,381	9,928,673	(1,866,527)
สินค้าคงเหลือ	3,568,678	787,834	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,035	1,934,413	7,035	30
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13,369,401	2,310,931	14,502,087	705,931
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(57,429,683)	(16,777,383)	(18,328,218)	(298,824)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,052,900)	346,158	-	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	-	(15,000)	-	-
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา	-	(2,627,064)	-	(2,627,064)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,258,982	206,508	393,330	220,928
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	35,233,911	71,774,456	24,763,788	25,560,184
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(5,516,653)	(5,641,788)	(1,330,367)	(2,599,484)
รับคืนภาษีเงินได้	-	715,561	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	29,717,258	66,848,229	23,433,421	22,960,700
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(709,050,598)	(215,037,670)	(634,050,598)	(215,037,625)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	521,377,023	233,959,509	521,377,023	233,959,509
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	(61,400,000)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	401,769,215
เงินสดจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(20,443,430)	(43,252,714)	(18,586,663)	(4,616,565)
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(23,929)	-	(16,729)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	3,608,000	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	159,308	1,933,172	467	5,867,914

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	-	1,763,522	-	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระกำกับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(512,035)	(184,429)	-	-
เงินสดรับคืนเงินย่ำล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน	-	6,000,000	-	6,000,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(400,000,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	192,016,884	-	202,446,956	-
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ	2,554,090	410,723	1,869,007	45,365,855
เงินสดรับเงินปันผลรับ	2,072,300	925,335	2,072,300	925,335
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(11,826,458)	(9,898,481)	75,128,492	12,816,909
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	22,576,716	-	-
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	39,000,000
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(62,718,000)	-	(103,618,000)	(39,000,000)
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(43,199,978)	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(3,890,064)	(5,048,444)	(2,987,843)	(3,817,354)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	13	-	13
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(393,910)	(5,412,832)	(123,826)	(213,006)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(67,001,974)	(31,084,525)	(106,729,669)	(4,030,347)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(49,111,174)	25,865,223	(8,167,756)	31,747,262
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	114,818,400	88,953,177	66,318,390	34,571,128
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	65,707,226	114,818,400	58,150,634	66,318,390

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ภูมิสำเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 333/86, 333/89 อาคารไอที สแควร์ ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 6 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2536 (บริษัทถูกเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562)

1.2 ลักษณะการดำเนินงานและกิจกรรมหลัก

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจผลิตภัณฑ์วิศวกรรม บริการติดตั้งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ธุรกิจ โรงกำจัดขยะและผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ และธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล

เนื่องจากอดีตผู้บริหารและกรรมการของบริษัทที่ถูกกล่าวโทษว่ามีการกระทำทุจริต ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำการสอบสวนความผิดของอดีตคณะกรรมการบริหารและบริษัทได้ทำการฟ้องร้องดำเนินคดีกับอดีตผู้บริหาร ซึ่งผลของการสอบสวนและการดำเนินคดีส่วนใหญ่ยังไม่มีข้อสรุป และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 46

1.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 ลำดับแรก ณ วันที่ 3 เมษายน 2566 ได้แก่

รายชื่อ	(ร้อยละของทุนชำระแล้ว)
นายโกมล จรุงเรืองกิจ	10.58
นายทิศชวน นานาวราทร	2.81
นายสุรัตน์ อัฐโสภณพันธ์	2.01
นายกรณ์ชนันท์ ธนันท์นพวงศ์	1.58
นายวิจิต ชินวงศ์วรกุล	0.91

## 2. เกณฑ์การนำเสนองบการเงิน

### 2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้จัดทำขึ้นตามแบบกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

### 2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

2.2.1 งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	อัตราส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละของจำนวนหุ้นจดทะเบียน)		ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่
		2566	2565	
<b>ถือหุ้นทางตรง</b>				
บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด	ให้คำปรึกษาวิจัยและพัฒนา จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาพลังงานทุกชนิด ตลอดจนพลังงานทดแทน	100	100	ประเทศไทย
บริษัท ไออีซี บีซิเนส พาร์ทเนอร์ส จำกัด	ลงทุนในกิจการต่างๆ (ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์)	100	100	ประเทศไทย
บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล	- *	100	ประเทศไทย
<b>ถือหุ้นทางอ้อม (ถือหุ้นผ่าน บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด)</b>				
บริษัท จีเค จำกัด	ธุรกิจโรงกำเนิดขยะ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ	100	100	ประเทศไทย
บริษัท ไออีซีแม่ทา แม่แดง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	100	100	ประเทศไทย

\* ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

- 2.2.2 บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- 2.2.3 บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- 2.2.4 งบการเงินรวมจัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสำหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกัน
- 2.2.5 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- 2.2.6 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

- 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน  
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัท/บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ ซึ่งการปรับปรุงนี้เป็นการปรับปรุงเพื่อให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความชัดเจนและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยการแก้ไขดังกล่าวไม่กระทบกับหลักการในมาตรฐานและไม่กระทบกับผู้ที่ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบต่องบการเงินในปีปัจจุบัน

- 2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในอนาคต  
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2566 และลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นั้น เป็นการปรับปรุงทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่ คำนิยามของประมาณการทางบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของนโยบายการบัญชี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากรายการเดียว และการปรับปรุงอื่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งการปรับปรุงนี้เป็นการปรับปรุงเพื่อให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความชัดเจนและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท/บริษัทประเมินแล้วและเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีความกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

## 2.4 การใช้ดุลพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

การประมาณการและการใช้ดุลพินิจที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัท/บริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้เกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้รายตัว ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลูกหนี้ และการเปลี่ยนแปลงของสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

ค่าเพื่อการค้ำประกันของเงินลงทุน

บริษัทจะตั้งค่าเพื่อการค้ำประกันของเงินลงทุน เมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานาน การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหาร

ค่าเพื่อการค้ำประกันของสินทรัพย์

กลุ่มบริษัท/บริษัทพิจารณาค่าเพื่อการค้ำประกันของสินทรัพย์ หากมีข้อบ่งชี้ว่ามีการค้ำประกัน เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ กลุ่มบริษัท/บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ซึ่งการประมาณการดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของฝ่ายบริหาร

อาคาร และอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าเสื่อมราคา ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารใช้การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของทรัพย์สินดังกล่าว และได้มีการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลง

การด้อยค่าของค่าความนิยม

ในแต่ละปีบริษัทและบริษัทย่อยจะทดสอบค่าความนิยมจากการลงทุนในบริษัทย่อย เพื่อพิจารณาว่าการด้อยค่าหรือไม่ จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับคืนจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจะพิจารณาจากการคำนวณมูลค่าจากการใช้

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สินของบริษัทย่อย

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่ต้องร่วมรับภาระหนี้สินต่อบุคคลภายนอก ตามสัดส่วนการลงทุนในส่วนของเจ้าของในบริษัทย่อย

คดีฟ้องร้อง

กลุ่มบริษัท/บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นมากกว่าที่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน

กลุ่มบริษัท/บริษัทมีภาระสำหรับเงินบำนาญและเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงาน ตามนโยบายของบริษัท และตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินบำนาญและเงินชดเชยดังกล่าว เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราการลดลง อัตราการเพิ่มขึ้น ของเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนพนักงาน อัตราภาระ และอัตราสุขภาพ เป็นต้น

### 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

การขายสินค้าและการให้บริการ

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าสำหรับสัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจำนวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากกว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู้จะปรับปรุงด้วยประมาณการรับคืนสินค้าซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต

รายได้จากการให้บริการของธุรกิจวิศวกรรมรับรู้ตามขั้นความสำเร็จของงาน  
รายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการให้บริการติดตั้งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะถูกรับรู้  
ในกำไรหรือขาดทุน ตามขั้นความสำเร็จของงานบริการตามสัญญาหรือเมื่อส่งมอบงานที่เสร็จ  
สมบูรณ์และลูกค้ารับมอบงานแล้ว ขั้นความสำเร็จของงานบริการตามสัญญาคำนวณจากต้นทุนที่  
เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนที่ประมาณว่าจะใช้ไปในการให้บริการทั้งสิ้นและเทียบกับขั้นความสำเร็จ  
ของงานโครงการที่ประเมินโดยผู้ควบคุมงานโครงการของบริษัท เมื่อไม่สามารถประมาณผลของงาน  
บริการตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้จากการบริการติดตั้งฯ จะถูกรับรู้ได้ไม่เกินกว่าต้นทุนที่  
เกิดขึ้น และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
จากงานบริการตามสัญญารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที

สำหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสินค้าและบริการเข้าด้วยกัน กลุ่มบริษัท/บริษัทบันทึกสินค้าและ  
บริการแยกจากกัน หากสินค้าและบริการดังกล่าวแตกต่างกัน (เช่น หากสามารถแยกสินค้าหรือบริการ  
ดังกล่าวออกจากกันได้และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น) หรือ มีการให้บริการ  
หลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกต่างกัน สิ่งตอบแทนที่ได้รับจะถูกบันทึกเป็นส่วนตามสัดส่วน  
ของราคาขายที่เป็นเอกเทศของสินค้าและบริการนั้นๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในรายงานอัตราค่าสินค้าหรือบริการ  
ที่กลุ่มบริษัท/บริษัทขายสินค้าและบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก

รายได้จากการขายไฟฟ้า  
รับรู้เป็นรายได้เมื่อส่งมอบกระแสไฟฟ้า และลูกค้ายอมรับการส่งมอบนั้น

รายได้จากการกำจัดขยะ  
รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการให้บริการแล้ว ซึ่งเป็นไปตามสัญญาบริการที่กำหนดไว้

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
รับรู้เมื่อกิจการมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงิน  
อุดหนุนที่กำหนดไว้ และกิจการจะได้รับเงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้านั้น กลุ่มบริษัท/  
บริษัทเลือกแสดงเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้เป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยแสดงแยก  
ต่างหาก

รายได้จากการให้บริการอื่นรับรู้เมื่อมีการให้บริการแล้ว

เงินปันผลรับ บันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัท/บริษัท มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

### 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสดยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง (ซึ่งไม่มีข้อจำกัดในการใช้) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

### 3.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัท/บริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัท/บริษัทประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่งประมาณการใช้ตารางการตั้งสำรองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ โดยนำข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้ต่างๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์สภาพการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน

### 3.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับสินค้าสำเร็จรูป งานระหว่างทำ วัตถุดิบ เชื้อเพลิง (ได้แก่ เปลือกไม้ ไม้ท่อน ไม้สับ ใยปาล์ม และกากอ้อย) และสารเคมี ต้นทุนสินค้าประกอบด้วย ต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือ ต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของงานระหว่างทำที่ให้บริการ ต้นทุนของงานระหว่างทำประกอบด้วย ค่าสินค้า อะไหล่และวัสดุ ค่าแรงงาน รวมการปันส่วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการให้บริการอย่างเหมาะสมแล้ว

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

กลุ่มบริษัท/บริษัทบันทึกค่าเพื่อมูลค่าสินค้าลดลงจากมูลค่าสินค้าเคลื่อนไหวซ้ำและสินค้าเสียหาย โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตและข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน

3.5 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากที่มูลค่าที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป

สินทรัพย์วัดมูลค่าด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับการวัดมูลค่าในครั้งแรกและผลกำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ผลกำไรจะถูกรับรู้ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้

อาคารและอุปกรณ์ที่ถือจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจะหยุดบันทึกค่าเสื่อมราคา

3.6 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง

3.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการพัฒนาโครงการที่กิจการพัฒนาเอง รวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือขาย ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าประสานงาน และค่าจัดหาและติดต่อประสานงาน เป็นต้น ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารชุด

20 ปี

กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน

### 3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ วัสดุมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอนการขนย้ายการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม

ส่วนประกอบของรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัท/บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	25 ปี
อาคาร และอาคารชุด	20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	5 ปี
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต	5, 17, 20 และ 25 ปี
โรงกำจัดขยะและโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต	10, 15, 20 และ 25 ปี
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต	20 ปี

เครื่องมือและอุปกรณ์	5 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

บริษัทย่อยสามแห่งจัดทรัพย์สินของโรงกำเนิดขยะและโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะจากพลังงานแสงอาทิตย์ และจากเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยทั้งนี้บริษัทย่อยได้พิจารณาการตีความตามมาตรฐานการบัญชี 2 ฉบับดังนี้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กำหนดให้บริษัทต้องประเมินว่าข้อตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากเนื้อหาของข้อตกลง หากข้อตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ บริษัทควรแยกจำนวนที่จ่ายสำหรับสัญญาเช่าออกจากจำนวนที่จ่ายสำหรับองค์ประกอบอื่นซึ่งบริษัทย่อยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อตกลงไม่เข้าข่ายการตีความตามมาตรฐานฉบับนี้ เนื่องจากสินทรัพย์ของบริษัทย่อยเป็นสินทรัพย์เฉพาะเจาะจง แต่ไม่มีการให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์นั้น

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้แนวปฏิบัติทางการบันทึกบัญชีสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับสัมปทานในการรับรู้และวัดมูลค่าภาระผูกพันและสิทธิที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน โดยผู้ประกอบการต้องรับรู้สิ่งตอบแทนที่ได้รับหรืออ้างรับซึ่งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมเป็นสิทธิในสินทรัพย์ทางการเงินหรือในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน บริษัทย่อยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเงื่อนไขของข้อตกลงสัมปทานบริการการทำสัญญาบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนกับเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่เข้าเงื่อนไขตามการตีความมาตรฐานฉบับนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย คือ การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ โดยที่เทศบาลหาดใหญ่เป็นผู้มีหน้าที่ในการรวบรวมและนำส่งขยะตามข้อตกลงของสัญญา เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับบริษัทย่อย โดยมีโรงกำเนิดขยะเป็นกระบวนการจัดเตรียมขยะให้เหมาะสมกับการใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงกำเนิดขยะเพียงอย่างเดียว ไม่คุ้มค่าการลงทุน

3.9 สิทธิประโยชน์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน

สิทธิประโยชน์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ แสดงในราคาตามบัญชี ณ วันที่สิทธิประโยชน์นั้นเลิกใช้งานหักค่าเผื่อการด้อยค่าของสิทธิประโยชน์

บริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิทธิประโยชน์ในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการสิทธิประโยชน์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานออกจากบัญชี

3.10 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา กลุ่มบริษัท/บริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า เมื่อสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสำหรับช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที่มีส่วนประกอบที่เป็นสัญญาเช่า กลุ่มบริษัท/บริษัทจะเป็นส่วนสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็นเอกเทศ สำหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัท/บริษัทเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว

กลุ่มบริษัท/บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงเมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยจำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลรวมกับต้นทุนทางตรงเริ่มแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิ่งจูงใจในสัญญาเช่าที่ได้รับ ค่าเสื่อมราคารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่าให้กับกลุ่มบริษัท/บริษัทเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า หรือต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริษัท/บริษัทจะมีการใช้สิทธิในการซื้อสินทรัพย์ ในกรณีนี้สินทรัพย์สิทธิการใช้จะบันทึกค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า ซึ่งกำหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสินทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่า เว้นแต่อัตรานั้นไม่สามารถกำหนดได้ กลุ่มบริษัท/บริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงที่หักสิ่งงูใจตามสัญญาเช่าที่รับ จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสิทธิเลือกซื้อ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษัท/บริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ ค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ

กลุ่มบริษัท/บริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม โดยนำอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลง ค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ หรือการเปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซื้อ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนย์แล้ว

กลุ่มบริษัท/บริษัทแสดงสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ไม่เป็นไปตามคำนิยามของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และแสดงรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงิน

### 3.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท/บริษัทได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมใช้งานจะถูกประมาณทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณจากกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกอภระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่ายสะสม เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

### 3.12 ค่าความนิยม

ค่าความนิยม คือ ต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่งบริษัทนั้น ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อยจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีกรกลับรายการ ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมจะถูกป็นส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ

### 3.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆที่กลุ่มบริษัท/บริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มี

ตัวคนซึ่งไม่รวมค่าความนิยมโดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	5 ปี
ค่าสิทธิการใช้เทคโนโลยี	25 ปี เมื่อเริ่มประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ (วันที่ 11 ธันวาคม 2557)

วิธีการตัดจำหน่ายและระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

### 3.14 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าที่กลุ่มบริษัท/บริษัทซื้อมา และมีอายุการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์เมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 3 - 28 ปี

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

### 3.15 สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอดัดบัญชี

สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ารอดัดบัญชีของบริษัทย่อย เป็นค่าติดตั้งระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าตามสัญญาเพื่อเชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้า เพื่อประโยชน์ในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแสดงในราคาทุนหักค่าจำหน่ายสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 25 ปี

วิธีการตัดจำหน่ายและระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

3.16 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในราคาทุนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน จะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืม โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

3.17 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น แสดงในราคาทุน

3.18 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัท/บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีต และภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

กลุ่มบริษัท/บริษัทได้บันทึกผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจากการตั้งโครงการสมทบเงิน (ภายใต้ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530) และโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ (ภาระผูกพันเมื่อพนักงานเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541)

โครงการสมทบเงิน

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนไปอีกกิจการหนึ่งแยกต่างหาก (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้แก่กิจการ

### โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาวะผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัท/บริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตรา ณ วันที่รายงานของพันธุรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาครบกำหนดชำระภาวะผูกพันของกลุ่มบริษัท/บริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย การคำนวณนั้นจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

กลุ่มบริษัท/บริษัทรับรู้กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการผลประโยชน์ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที

### ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

ภาวะผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัท/บริษัทที่เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสด เพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

### ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัท/บริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มบริษัท/บริษัทรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

### 3.19 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัท/บริษัท มีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

### 3.20 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

#### ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อน ๆ

#### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวสำหรับการรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรก ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัท/บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันจะหักลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันในงบการเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

### 3.21 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท/บริษัทด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปีปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายและปรับปรุงด้วยผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมด

### 3.22 การวัดมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัท/บริษัทใช้วิธีการตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะใช้วิธีการทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

#### ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ระดับที่ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

ระดับที่ 2 ใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ระดับที่ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

### 3.23 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

### 3.24 เครื่องมือทางการเงิน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก

ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ารับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อมีการออกตราสารเหล่านั้น สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่นๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อกลุ่มบริษัท/บริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนั้น

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ หรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน) จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกตราสาร ลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาของการทำรายการ สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน วัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเว้นแต่กลุ่มบริษัท/บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะถูกวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้

- ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- ข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้

ตราสารหนี้ที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นได้หากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้

- ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตาม โมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และ
- ข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า กลุ่มบริษัท/บริษัทอาจเลือกให้เงินลงทุนดังกล่าวแสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งการเลือกนี้สามารถเลือกได้เป็นรายเงินลงทุนและเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดที่ไม่ได้จัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์อนุพันธ์ทั้งหมด ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัท/บริษัทสามารถเลือกให้สินทรัพย์ทางการเงินที่เข้าข้อกำหนดในการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนหากการกำหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องอย่างมีนัยสำคัญซึ่งอาจเกิดขึ้นซึ่งเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่าภายหลังและกำไรและขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์เหล่านี้วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม กำไรและขาดทุนสุทธิรวมถึงรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

สินทรัพย์เหล่านี้วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ราคาทุนตัดจำหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์เหล่านี้วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม รายได้ดอกเบี้ยคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน กำไรและขาดทุนสุทธิอื่นรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อมีการตัดรายการออกจากบัญชี กำไรและขาดทุนสะสมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
สินทรัพย์เหล่านี้วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้ในกำไรหรือขาดทุน  
เว้นแต่เงินปันผลดังกล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน กำไรและขาดทุนสุทธิอื่นรับรู้ในกำไรขาดทุน  
เบ็ดเสร็จอื่นและจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าในภายหลังและกำไรและขาดทุน  
หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน  
กำไรหรือขาดทุน หนี้สินทางการเงินจะถูกจัดประเภทให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนหากให้  
ถือไว้เพื่อค้า ถือเป็นอนุพันธ์หรือกำหนดให้วัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยวิธีดังกล่าว หนี้สินทางการเงินที่วัด  
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้กำไรและขาดทุน  
สุทธิ รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายในกำไรหรือขาดทุน หนี้สินทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัด  
จำหน่ายด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ยจ่ายและกำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้ในกำไร  
หรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีให้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการออกจากบัญชี

สินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัท/บริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแส  
เงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิ ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาใน  
ธุรกรรมซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูก  
โอนหรือในกรณีที่กลุ่มบริษัท/บริษัท ไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น  
เจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซึ่งการควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัท/บริษัทเข้าทำธุรกรรมซึ่งมีการโอนสินทรัพย์ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยังคงความ  
เสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพย์ที่โอนหรือบางส่วน  
ของสินทรัพย์ ในกรณีนี้ สินทรัพย์ที่โอนจะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี

หนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัท/บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้นสุดลง  
ยกเลิก หรือหมดอายุ กลุ่มบริษัท/บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการ  
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดย  
รับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

การตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ่งตอบ  
แทนที่ต้องจ่าย (รวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่ได้โอนไปหรือหนี้สินที่รับมา) รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

การหักกลบ

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนสุทธิก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัท/บริษัทมีสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้และกลุ่มบริษัท/บริษัทตั้งใจที่จะชำระด้วยจำนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

ในกรณีที่กลุ่มบริษัท/บริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลือทั้งหมด

4. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและบริษัทย่อย หากบริษัทและบริษัทย่อยมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการควบคุมเดียวกันหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

4.1 ลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้

ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
<u>บริษัทย่อย</u>	
บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด	บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ไออีซี บีซิเนส พาร์ทเนอร์ส จำกัด	บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด	บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีกรรมกร่วมกัน (ขายหุ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566)
บริษัท จีเคค จำกัด	บริษัทถือหุ้นทางอ้อม ผ่านบริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัดและมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ไออีซีแม่ทา แม่แดง จำกัด	บริษัทถือหุ้นทางอ้อม ผ่านบริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัดและมีกรรมกร่วมกัน
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>	
บริษัท เดอะ เอ็มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท อกริเฟิว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมกร่วมกัน
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท คิงส์สปีน จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
<p><u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p>กิจการร่วมค้า เอไอ</p> <p>บริษัท แอปเวิร์คส์ จำกัด</p> <p>กิจการร่วมค้า ไออีซี พอร์เต้</p> <p>บริษัท พอร์เต้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด</p>	<p>เป็นกิจการค้าร่วม (“คอนซอร์เทียม”) ระหว่างบริษัทกับบริษัท แอปเวิร์คส์ จำกัด</p> <p>เป็นผู้ค้าร่วมกับ กิจการร่วมค้า เอไอ</p> <p>เป็นกิจการค้าร่วม (“คอนซอร์เทียม”) ระหว่างบริษัทกับบริษัท พอร์เต้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>เป็นผู้ค้าร่วมของกิจการค้าร่วม ไออีซี พอร์เต้</p>
<p><u>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p>นายโกมล จรุงเรืองกิจ</p> <p>ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลรุ่งเรือง</p> <p>ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลยุทธนา</p> <p>ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเกษม</p> <p>ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลบุญจง</p> <p>ผู้บริหารคนสำคัญ</p>	<p>เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการบริษัท</p> <p>เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่</p> <p>เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่</p> <p>เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่</p> <p>เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่</p> <p>บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท/บริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับผู้บริหารหรือไม่)</p>

4.2 นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้ค่าบริหารจัดการ	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	อัตราร้อยละ 2 - 5 ต่อปี
เงินปันผลรับ	ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รายได้จากการขายสินทรัพย์	ราคาตามบัญชี
ต้นทุนการให้บริการและค่าจ้าง	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ค่าเช่าโกดังเก็บสินค้า	ราคาตามสัญญา
ค่าที่ปรึกษา	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราร้อยละ 2 ต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	ตามที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท

4.3 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>สินทรัพย์</b>				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย				
บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด	-	-	507,134,136	466,534,136
บริษัท ไออีซี บีซิเนส พาร์ทเนอร์ส จำกัด	-	-	4,123,000	3,823,000
บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด	-	-	-	30,000,000
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
กรรมการ	62,718,000	-	62,718,000	-
รวม	62,718,000	-	573,975,136	500,357,136
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	-	-	(511,257,136)	(465,357,136)
สุทธิ	62,718,000	-	62,718,000	35,000,000
เงินทดรองจ่าย				
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
กรรมการ	-	1,050,000	-	-
รวม	-	1,050,000	-	-
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	-	(1,050,000)	-	-
สุทธิ	-	-	-	-
ลูกหนี้อื่น				
บริษัทย่อย				
บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด	-	-	-	-
บริษัท ไออีซี บีซิเนส พาร์ทเนอร์ส จำกัด	-	-	490,060	490,060
บริษัท จีเดค จำกัด	-	-	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท เดอะ เอ็มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000
รวม	450,000,000	450,000,000	450,490,060	450,490,060
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	(450,000,000)	(450,000,000)	(450,490,060)	(450,490,060)
สุทธิ	-	-	-	-

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ดอกเบี้ยค้างรับ				
บริษัทย่อย				
บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด	-	-	391,362,665	381,902,754
บริษัท ไออีซี บีซิเนส พาร์ทเนอร์ส จำกัด	-	-	21,018,598	21,018,597
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
กรรมการ	666,594	-	666,594	-
รวม	666,594	-	413,047,857	402,921,351
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	-	-	(412,381,263)	(393,291,063)
สุทธิ	666,594	-	666,594	9,630,288
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	43,466,740	34,086,813	43,466,740	34,086,813
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	-	147,600	-	147,600
รวม	43,466,740	34,234,413	43,466,740	34,234,413
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า	(2,979,738)	(209,373)	(2,979,738)	(209,373)
รวม	40,487,002	34,025,040	40,487,002	34,025,040
หนี้สิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
บริษัทย่อย				
บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด	-	-	-	2,777,538
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ฟอर्टี เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด	-	247,908	-	247,908
บริษัท แอปเวิร์คส์ จำกัด	-	482,668	-	482,668
รวม	-	730,576	-	3,508,114
หนี้สินตามสัญญาเช่า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท คิงส์สปีน จำกัด	-	1,148,819	-	1,148,819

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลรุ่งเรือง	-	799,314	-	799,314
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลยุทธนา	-	799,314	-	799,314
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเกษม	-	1,798,456	-	1,798,456
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลบุญจง	-	399,657	-	399,657
รวม	-	4,945,560	-	4,945,560

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น แสดงได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ณ วันต้นงวด	-	-	500,357,136	845,149,861
ให้กู้ยืมเพิ่ม	62,718,000	-	103,618,000	61,400,000
โอนออกจากการขายบริษัทย่อย	-	-	(30,000,000)	-
รับชำระหนี้	-	-	-	(401,769,215)
ตัดหนี้สูญ	-	-	-	(4,423,510)
ณ วันสิ้นงวด	62,718,000	-	573,975,136	500,357,136

- 4.4 รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รายได้				
บริษัทย่อย				
รายได้ค่าบริหารจัดการ	-	-	840,000	1,170,000
ดอกเบี้ยรับ	-	-	9,459,911	16,233,257

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</b>				
เงินปันผลรับ	1,337,150	843,735	1,337,150	843,735
รายได้อื่น	955,899	-	955,899	-
<b>ผู้บริหารคนสำคัญ</b>				
ดอกเบี้ยรับ	1,495,593	-	1,495,593	-
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
<b>บริษัทย่อย</b>				
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	61,205
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</b>				
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุน	4,349,235	(611,018)	4,349,235	(611,018)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ				
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	2,979,738	209,373	2,979,738	209,373
ต้นทุนการให้บริการ	3,591,638	5,821,096	3,591,638	5,821,096
ดอกเบี้ยจ่าย	13,541	19,146	13,541	19,146
<b>ผู้บริหารคนสำคัญ</b>				
ดอกเบี้ยจ่าย	38,331	66,142	38,331	66,142
ค่าที่ปรึกษา	3,442,991	3,112,891	840,000	869,900
ค่าตอบแทนผู้บริหาร				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	3,393,451	5,285,630	2,240,140	2,974,750
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	68,463	282,936	50,475	67,042
	<u>3,461,914</u>	<u>5,568,566</u>	<u>2,290,615</u>	<u>3,041,792</u>

\* **ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจาก กรรมการผู้จัดการลงมา

4.5 สัญญาสำคัญที่ทำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

**สัญญาบริการ**

บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและผู้บริหารสำคัญของบริษัทจำนวน 4 สัญญา เพื่อเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ มีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 60 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท

บริษัทได้ทำสัญญารับจ้างบริหารงานกับบริษัทย่อย 3 แห่ง เพื่อบริหารจัดการงานด้านต่างๆ กำหนดระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กำหนดอัตราค่าจ้างบริหารงานของแต่ละบริษัทย่อยในอัตรารปีละ 120,000 บาท ถึง 360,000 บาท

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และ 2565 บริษัทย่อย (บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แดง จำกัด) ได้ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ) เพื่อเป็นที่ปรึกษาทางด้านแผนงานโครงการใหม่ กำหนดระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และ 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2565 และกำหนดอัตราค่าจ้างเดือนละ 200,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าโกดังเก็บสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 5 สัญญา เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้า เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่ย้ายมาจากโครงการผลิตเม็ดพลาสติกที่จังหวัดระยอง โดยมีระยะเวลาเช่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000 ถึง 90,000 บาท

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บริษัทย่อย (บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด) ได้ทำสัญญาให้เช่าเครื่องจักรส่วนหน้ากับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท จีเจค จำกัด) กำหนดระยะเวลาเช่า 5 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 1.50 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขซอฟต์แวร์และงานบริหารสัญญาต่างๆ (ภายใต้โครงการสัญญาจ้างระหว่างบริษัทกับบริษัทมหาชนแห่งหนึ่ง) กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (บริษัท ฟอर्टี เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด) จำนวน 6 สัญญา มีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 ถึง มกราคม 2566 กำหนดค่าจ้างรวม 2.50 ล้านบาท

### สัญญากิจการค้าร่วม

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 บริษัทได้ทำสัญญากิจการค้าร่วม (“คอนซอร์เทียม”) กับบริษัท แอป เวิร์คส์ จำกัด และใช้ชื่อว่า “กิจการค้าร่วม เอไอ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันยื่นข้อเสนอและเข้าประกวดราคา ทำสัญญา และปฏิบัติงานตามสัญญากับบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งในโครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบสำรองสำหรับ OM Unified จำนวน 1 ระบบ มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาและจะสิ้นสุดเมื่อกิจการค้าร่วมได้ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ร่วมค้าแต่ละฝ่ายจะต้องปฏิบัติงานตามขอบข่ายการทำงาน การจัดหาสินค้า และการให้บริการตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาการค้าร่วม

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 บริษัทได้ทำสัญญากิจการค้าร่วม (“คอนซอร์เทียม”) กับบริษัท ฟอर्टี เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และใช้ชื่อว่า “กิจการค้าร่วม ไออีซี ฟอर्टี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันยื่นข้อเสนอและเข้าประกวดราคา ทำสัญญา และปฏิบัติงานตามสัญญากับบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งในโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ (IBACSS) จำนวน 1 ระบบ มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาและจะสิ้นสุดเมื่อกิจการค้าร่วมได้ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ร่วมค้าแต่ละฝ่ายจะต้องปฏิบัติงานตามขอบข่ายการทำงาน ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาการค้าร่วม ดังนี้

บริษัท (สัดส่วนงานร้อยละ 2)

ระบบ Payment

ระบบ Printing Management Program

บริษัท ฟอर्टี เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (สัดส่วนงานร้อยละ 98)

ระบบ Billing

ระบบ Enterprise Service Bus (ESB)

ระบบ Relation Database Management System

ระบบ Tuxedo

ระบบ Extra Manday

งานอื่นๆ ตามข้อกำหนดของงานโครงการ

และในกรณีที่งานตามสัญญาเกิดความล่าช้าและมีค่าปรับ บริษัท ฟอर्टี เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าปรับที่ต้องชำระแต่เพียงฝ่ายเดียว

5. เงินสดแลรายการเทียบเท่าเงินสด

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินสดในมือ	173,500	515,500	56,500	175,500
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน	152,853	4,702,001	152,853	121,667
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์	65,380,873	109,600,899	57,941,281	66,021,223
รวม	65,707,226	114,818,400	58,150,634	66,318,390

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>ลูกหนี้การค้า</b>				
กิจการอื่น	10,951,242	39,521,557	-	8,181,847
<b>หัก</b> ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	(6,576,391)	(7,605,048)	-	(6,876,518)
สุทธิ	4,374,851	31,916,509	-	1,305,329
<b>ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น</b>				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	450,666,594	451,050,000	863,537,917	853,411,411
<b>หัก</b> ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	(450,000,000)	(451,050,000)	(862,871,323)	(843,781,123)
สุทธิ	666,594	-	666,594	9,630,288
กิจการอื่น				
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1,671,395	2,389,096	505,859	403,816
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
เงินอุดหนุนอื่น	110,000	180,100	-	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	369,481	6,122,506	213,016	6,122,506
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า	57,837,050	60,068,710	45,103,440	45,034,539
ภาษีซื้อรอใบกำกับภาษี	392,275	1,503,083	392,275	173,826
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	238,000	587,783	-	122,583

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ลูกหนี้อื่น - บจ. โรงไฟฟ้าหนองรี	-	45,091,992	-	45,091,992
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์	3,357	3,337	3,357	3,337
ลูกหนี้อื่น	567,295	58,043,506	417,600	45,778,336
รวม	67,188,853	179,990,113	52,635,547	148,730,935
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	(16,850,067)	(125,970,965)	(6,000,000)	(102,805,727)
สุทธิ	50,338,786	54,019,148	46,635,547	45,925,208
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	55,380,231	85,935,657	47,302,141	56,860,825

ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระ มีรายละเอียดดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	4,374,851	31,916,509	-	1,305,329
ค้างชำระเกินกำหนด				
น้อยกว่า 3 เดือน	-	-	-	-
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	5,847,862	-	-	-
มากกว่า 12 เดือน	728,529	7,605,048	-	6,876,518
รวม	10,951,242	39,521,557	-	8,181,847

รายการเคลื่อนไหวของค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ขอยกมา	584,626,013	587,077,471	953,463,368	988,634,094
เพิ่มขึ้น (ลดลง)	5,847,862	(2,433,240)	19,090,201	(33,992,202)
ตัดหนี้สูญ	(116,622,246)	(18,218)	(103,682,246)	(1,178,524)
โอนออกจากการขายบริษัทย่อย	(425,171)	-	-	-
ขอยกไป	473,426,458	584,626,013	868,871,323	953,463,368

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด จำนวน 65 ล้านบาท ให้กับบริษัทอื่นแห่งหนึ่งซึ่งถือหุ้นของบริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด จากบริษัท ในราคา 20 ล้านบาท กำหนดผ่อนชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 3 ปี โดยกำหนดให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือน จำนวน 36 งวด งวดละ 555,555.55 บาท เริ่มชำระงวดแรกภายในสิ้นเดือน (ที่บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 3 เมกะวัตต์ และซื้อขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ได้)

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่นบริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด จำนวน 45 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถใช้สิทธิหรือเรียกคืนสินทรัพย์ดังกล่าวได้

#### 7. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กิจการอื่น	49,589,497	82,305,825	45,446,607	55,375,280
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	-	(29,976,684)	-	(29,976,684)
สุทธิ	49,589,497	52,329,141	45,446,607	25,398,596

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ขอยกมา	29,976,684	18,315,737	29,976,684	18,315,737
เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(29,976,684)	11,660,947	(29,976,684)	11,660,947
ขอยกไป	-	29,976,684	-	29,976,684

#### 8. สินค้างเหลือ

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
วัตถุดิบเชื้อเพลิง	417,837	5,915,547	-	-
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง	2,201,671	3,854,086	-	-
รวม	2,619,508	9,769,633	-	-

9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	มูลค่ายุติธรรม		มูลค่ายุติธรรม	
	2566	2565	2566	2565
เงินฝากประจำ	136,184,417	10,985,092	61,184,417	10,959,497
เงินลงทุนเพื่อค้า	94,534,447	38,009,885	94,534,447	38,009,885
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	8,995,000	8,995,000	8,995,000	8,995,000
	239,713,864	57,989,977	164,713,864	57,964,382
หัก ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลงสุทธิ	(8,995,000)	(8,995,000)	(8,995,000)	(8,995,000)
	<u>230,718,864</u>	<u>48,994,977</u>	<u>155,718,864</u>	<u>48,969,382</u>

- 9.1 เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.60 ต่อปี ครบกำหนดวันที่ 7 มีนาคม 2567 และเงินฝากประจำประเภท 5 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.85 ต่อปี ครบกำหนดวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.55 ต่อปี ครบกำหนดชำระวันที่ 27 มีนาคม 2566)
- 9.2 เงินลงทุนเพื่อค้าเป็นเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด มีรายการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
ณ วันที่ 1 มกราคม	38,009,995	76,577,876
ซื้อระหว่างงวด	583,825,679	214,941,656
จำหน่ายระหว่างงวด	(517,977,664)	(253,192,059)
รายการปรับปรุงจากการวัดมูลค่า	(9,323,563)	(317,588)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>94,534,447</u>	<u>38,009,885</u>

9.3 เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษัท เอ็นเนอร์จี ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวน 8.99 ล้านบาท ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ไม่มีรายการเคลื่อนไหว และบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลงแล้วทั้งจำนวน

## 10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ชื่อบริษัทย่อย (ถือหุ้นทางตรง)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)		บาท			
		2566	2565	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เงินปันผล	
				วิธีราคาทุน		สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
		2566	2565	2566	2565	2566	2565
บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์จี จำกัด	1,040	100	100	1,031,135,000	1,031,135,000	-	-
บริษัท ไออีซี บีซิเนส พาร์ทเนอร์ส จำกัด	760	100	100	760,600,000	760,600,000	-	-
บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด	1,030	-	100	-	1,075,000,000	-	-
รวม				1,791,735,000	2,866,735,000	-	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน				(1,791,735,000)	(2,866,735,000)	-	-
สุทธิ				-	-	-	-

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด และเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 บริษัท (ผู้จะขาย) ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นบริษัทย่อย (บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด) กับบริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด (ผู้จะซื้อ) จำนวน 10,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนในราคา 228 ล้านบาท โดยมีข้อตกลงชำระราคาซื้อขายเป็น 2 งวด ดังนี้

- งวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 80 ของราคาซื้อขายจะชำระในวันโอนหุ้นในส่วนของผู้จะขายแล้วเสร็จ และบริษัท ได้โอนหุ้นในบริษัทย่อย (บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด) ให้แก่ผู้จะซื้อ และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหม่ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 9 มกราคม 2566 และในวันเดียวกัน บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นแล้วเป็นจำนวน 152 ล้านบาท
- งวดที่ 2 ส่วนที่เหลือจะชำระภายใน 1 เดือนนับจากวันที่โอนหุ้น หรือ ณ วันที่เงื่อนไขบังคับแล้วเสร็จสมบูรณ์ (แล้วแต่วันใดจะถึงหลัง) และเมื่อมีการคำนวณราคาซื้อขายส่วนที่เหลือจากยอดหนี้สินสุทธิ และยอดเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ณ วันโอนหุ้น  
เงื่อนไขบังคับหลังวันโอนหุ้น มีดังนี้
  - การดำเนินการใดๆ ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันโอนหุ้น และไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการซื้อกิจการตามสัญญานี้ ผู้จะขายยังคงมีหน้าที่ดำเนินการให้เงื่อนไขดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จต่อไปในระยะเวลาที่ผู้จะซื้อ กำหนดอย่างสมเหตุสมผล

- ผู้จะขายจะรับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน (ฉบับผ่านการรับรองและตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชี) รวมถึงการยื่นงบการเงินดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จไม่เกินกว่าวันที่ 20 มีนาคม 2566
- และเมื่อเงื่อนไขบังคับหลังข้างต้นเสร็จสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับของผู้จะซื้อ ผู้จะซื้อจะชำระราคาซื้อขายงวดสุดท้ายให้แก่ผู้จะขายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

ยอดเงินคงเหลือที่บริษัทจะได้รับชำระหลังจากคำนวณราคาซื้อขายใหม่แล้วจำนวน 52 ล้านบาท บริษัทบันทึกผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 1,080 ล้านบาท และ 871 ล้านบาท ตามลำดับ

#### 11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	บาท				
	งบการเงินรวม				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่ลดลง	รับเข้า (โอนออก)	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66
<b>ราคาทุน</b>					
ที่ดิน	195,890,307	-	(7,220,000)	-	188,670,307
อาคารชุด	38,791,799	-	-	-	38,791,799
	<u>234,682,106</u>	<u>-</u>	<u>(7,220,000)</u>	<u>-</u>	<u>227,462,106</u>
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
อาคารชุด	23,964,083	1,937,810	-	-	25,901,893
	<u>23,964,083</u>	<u>1,937,810</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>25,901,893</u>
<b>หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า</b>					
ที่ดิน	56,119,165	-	(510,793)	-	55,608,372
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	<u>154,598,858</u>				<u>145,951,841</u>

	บาท				
	งบการเงินรวม				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่ลดลง	รับเข้า (โอนออก)	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
<b>ราคาทุน</b>					
ที่ดิน	195,991,919	-	(101,612)	-	195,890,307
อาคารชุด	39,584,669	-	(792,870)	-	38,791,799
	<u>235,576,588</u>	<u>-</u>	<u>(894,482)</u>	<u>-</u>	<u>234,682,106</u>

	บาท				ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
	งบการเงินรวม			รับเข้า (โอนออก)	
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่ลดลง		
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
อาคารชุด	22,813,833	1,943,120	(792,870)	-	23,964,083
	<u>22,813,833</u>	<u>1,943,120</u>	<u>(792,870)</u>	<u>-</u>	<u>23,964,083</u>
<b>หัก ค่าเพื่อการด้อยค่า</b>					
ที่ดิน	17,652,166	38,466,999	-	-	56,119,165
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	<u>195,110,589</u>				<u>154,598,858</u>

	บาท				ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			รับเข้า (โอนออก)	
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่ลดลง		
<b>ราคาทุน</b>					
ที่ดิน	159,531,961	-	-	-	159,531,961
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่า	<u>55,608,372</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>55,608,372</u>
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	<u>103,923,589</u>				<u>103,923,589</u>

	บาท				ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			รับเข้า (โอนออก)	
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่ลดลง		
<b>ราคาทุน</b>					
ที่ดิน	159,633,573	-	(101,612)	-	159,531,961
อาคารชุด	792,870	-	(792,870)	-	-
	<u>160,426,443</u>	<u>-</u>	<u>(894,482)</u>	<u>-</u>	<u>159,531,961</u>
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
อาคารชุด	792,869	-	(792,869)	-	-
	<u>792,869</u>	<u>-</u>	<u>(792,869)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>หัก ค่าเพื่อการด้อยค่า</b>					
ที่ดิน	17,141,373	38,466,999	-	-	55,608,372
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	<u>142,492,201</u>				<u>103,923,589</u>

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี				
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,937,810	1,943,120	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (โอนกลับ)	(510,793)	38,466,999	-	38,466,999

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย

สถานที่ตั้ง	จำนวน		ล้านบาท			
	โฉนด/ นส.3ก	เนื้อที่ดิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
			ราคาทุน	ค่าเสื่อมราคา สะสม/ค่าเผื่อ การด้อยค่าฯ	มูลค่าสุทธิ ทางบัญชี	ราคา ประเมิน
<b>บริษัท</b>						
• ที่ดิน						
1. อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี	4 โฉนด	120 ไร่	133.12	55.61	77.51	77.51
2. อ. เมืองจ. หนองคาย	3 โฉนด	86 ไร่	0.50	-	0.50	17.91
3. อ. นิคมพัฒนา จ.	1 โฉนด	24 ไร่	25.91	-	25.91	29.54
ระยอง	8 โฉนด	230 ไร่	159.53	55.61	103.92	124.96
<b>รวมของบริษัท</b>	<b>8 โฉนด</b>	<b>230 ไร่</b>	<b>159.53</b>	<b>55.61</b>	<b>103.92</b>	<b>124.96</b>
<b>บริษัทย่อย</b>						
บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด						
• ที่ดิน						
1. อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา	2 โฉนด	10 ไร่	29.14	-	29.14	57.83
บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด						
• อาคารชุด						
1. อาคารชุดคอมมอนเวลธ์ ปิ่นเกล้ากรุงเทพ			38.79	25.90	12.89	48.59
<b>รวมของบริษัทย่อย</b>			<b>67.93</b>	<b>25.90</b>	<b>42.03</b>	<b>106.42</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>227.46</b>	<b>81.51</b>	<b>145.95</b>	<b>231.38</b>

สถานที่ตั้ง	จำนวน		ล้านบาท			
	โฉนด/ นส.3ก	เนื้อที่ดิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
			ราคาทุน	ค่าเสื่อมราคา สะสม/ค่าเผื่อ การด้อยค่าฯ	มูลค่าสุทธิ ทางบัญชี	ราคา ประเมิน
<b>• ที่ดิน</b>						
1. อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี	4 โฉนด	120 ไร่	133.12	55.61	77.51	77.51
2. อ. เมืองจ. หนองคาย	3 โฉนด	86 ไร่	0.50	-	0.50	17.91
3. อ. นิคมพัฒนา จ.	1 โฉนด	24 ไร่	25.91	-	25.91	29.54
ระยอง	8 โฉนด	230 ไร่	159.53	55.61	103.92	124.96
<b>รวมของบริษัท</b>	<b>8 โฉนด</b>	<b>230 ไร่</b>	<b>159.53</b>	<b>55.61</b>	<b>103.92</b>	<b>124.96</b>
<b>บริษัทย่อย</b>						
บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด						
<b>• ที่ดิน</b>						
1.อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา	2 โฉนด	10 ไร่	29.14	-	29.14	57.83
บริษัท ไออีซี สระแก้ว จำกัด						
<b>• ที่ดิน</b>						
1.อ. เมืองสระแก้ว	2 โฉนด	} 60 ไร่	7.22	0.51	6.71	11.45
จ. สระแก้ว	1 ฉบับ					
	4 โฉนด					
	1 ฉบับ	70 ไร่	36.36	0.51	35.85	69.28
บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด						
<b>• อาคารชุด</b>						
1.อาคารชุดคอมมอนเวลท์ ปิ่นเกล้ากรุงเทพ			38.79	23.96	14.83	48.59
<b>รวมของบริษัทย่อย</b>			<b>75.15</b>	<b>24.47</b>	<b>50.68</b>	<b>117.87</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>234.68</b>	<b>80.08</b>	<b>154.60</b>	<b>242.83</b>

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทย่อย (“บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด”) ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา 60 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว โดยมีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินให้กับบริษัทเฉพาะส่วนที่ไม่มีข้อพิพาท เนื้อที่ประมาณ 6-3-86 ไร่ แต่ในขณะที่บริษัทได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 793 เนื้อที่ 24-2-57 ไร่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีความต่างของเนื้อที่ดิน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เห็นด้วยกับคำสั่งการของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว และเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 บริษัทได้ยื่นฟ้องขับไล่บุคคลอื่น 2 ราย ต่อศาลจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจนถึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการนัดพิจารณาของศาลยังไม่ทราบผล

ที่ดิน 60 ไร่ ของบริษัทย่อย (บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด) ราคาทุนจำนวน 7.22 ล้านบาท บริษัทย่อยได้ทำสัญญาซื้อขายให้กับบุคคลอื่นรายหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยเดิม) โดยกำหนดราคาซื้อขายเท่ากับราคาทุน และได้แสดงรายการค่าที่ดินดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้าจากการขายที่ดินในหนังสือไม่หมุนเวียนอื่น แต่บริษัทย่อยยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้กับผู้ซื้อ เนื่องจากผู้ซื้อมีความที่ต้องรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 46 และในระหว่างปี 2565 บริษัทได้รับเงินรับล่วงหน้าจากการขายที่ดินจำนวน 7.22 ล้านบาท เป็นรายได้อื่นทั้งจำนวน

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จำหน่ายบริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด แล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากผลคดีดังกล่าวให้ตกเป็นของผู้ซื้อ

#### การวัดมูลค่ายุติธรรม

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยได้ประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยผู้ประเมินราคาอิสระ (บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลตติ้ง จำกัด) เพื่อทบทวนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ตามรายงานการประเมินลงวันที่ 4 เมษายน 2565 (ตามเกณฑ์ราคาตลาดหักต้นทุนการจำหน่าย) ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต่ำกว่าราคาตามบัญชีจึงมีผลทำให้บริษัทบันทึกขาดทุนการด้อยค่าของสินทรัพย์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 38 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	บาท				
	งบการเงินรวม				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่ลดลง	รับเข้า (โอนออก)	
<b>ราคาทุน</b>					
ที่ดิน	75,090,116	18,578,000	-	(31,999,999)	61,668,117
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	124,580,121	-	-	(90,981,953)	33,598,168
อาคารและอาคารชุด	257,365,591	12,500	(2,890,203)	(154,530,130)	99,957,758
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	19,571,907	-	(413,663)	(6,841,433)	12,316,811
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต	388,591,403	227,000	(54,633,093)	18,306,093	352,491,403
โรงกำจัดขยะและ โรงผลิตกระแสไฟฟ้า จากขยะและเชื้อเพลิงชีวมวลพร้อม อุปกรณ์ที่ใช้ผลิต	1,374,396,643	-	(20,312,453)	(697,339,867)	656,744,323
เครื่องจักรและอุปกรณ์	101,958,847	-	-	(101,958,847)	-
เครื่องมือและอุปกรณ์	7,374,165	25,418	(1,762,561)	(834,305)	4,802,717
เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน	10,558,938	153,419	(615,727)	(2,378,751)	7,717,879
ยานพาหนะ	30,695,583	-	(695,000)	621,505	30,622,088
งานระหว่างก่อสร้าง	615,396,301	1,447,093	-	(18,312,358)	598,531,036
	<u>3,005,579,615</u>	<u>20,443,430</u>	<u>(81,322,700)</u>	<u>(1,086,250,045)</u>	<u>1,858,450,300</u>
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	10,005,737	388,233	-	71,030	10,465,000
อาคารและอาคารชุด	84,154,562	590,223	(844,414)	(53,279,067)	30,621,304
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	10,770,386	907,237	(413,657)	(3,418,209)	7,845,757
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต	100,382,445	11,394,007	(19,481,284)	17,333,427	109,628,595
โรงกำจัดขยะและ โรงผลิตกระแสไฟฟ้า จากขยะและเชื้อเพลิงชีวมวลพร้อม อุปกรณ์ที่ใช้ผลิต	493,932,285	8,157,960	-	(306,953,122)	195,137,123
เครื่องจักรและอุปกรณ์	22,923,222	1,669,664	-	(24,592,886)	-
เครื่องมือและอุปกรณ์	6,380,450	106,408	(1,708,945)	(999,668)	3,778,245
เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน	10,552,908	71,515	(597,311)	(2,720,375)	7,306,737
ยานพาหนะ	27,124,705	2,779,832	(694,999)	(2,911,415)	26,298,123
	<u>766,226,700</u>	<u>26,065,079</u>	<u>(23,740,610)</u>	<u>(377,470,285)</u>	<u>391,080,884</u>

	บาท				ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66
	งบการเงินรวม				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่ลดลง	รับเข้า (โอนออก)	
หัก ค่าเผื่อการค้ำยค่า ที่ดิน	52,082,769	-	-	(25,012,732)	27,070,037
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	108,512,643	-	(54,449)	(91,356,508)	17,101,686
อาคารและอาคารชุด	122,077,346	-	(2,309,436)	(57,591,345)	62,176,565
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	3,451,605	-	(6)	(2,140,824)	1,310,775
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต	232,025,463	-	(41,788,271)	(24,561,622)	165,675,570
โรงกำจัดขยะและโรงผลิตกระแสไฟฟ้า จากขยะและเชื้อเพลิงชีวมวลพร้อม อุปกรณ์ที่ใช้ผลิต	716,520,181	108,813,170	(51,057,431)	(312,668,720)	461,607,200
เครื่องมือและอุปกรณ์	915,074	673,283	(53,616)	(600,952)	933,789
เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน	6,030	345,047	(50,178)	-	300,899
ยานพาหนะ	1,729,807	411,043	(1,066,976)	(6,816)	1,067,058
งานระหว่างก่อสร้าง	598,537,302	-	-	(6,267)	598,531,035
	<u>1,835,858,220</u>	<u>110,242,543</u>	<u>(96,380,363)</u>	<u>(513,945,786)</u>	<u>1,335,774,614</u>
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	<u>403,494,695</u>				<u>131,594,802</u>

	บาท				ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
	งบการเงินรวม				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่ลดลง	รับเข้า (โอนออก)	
ราคาทุน ที่ดิน	75,090,116	-	-	-	75,090,116
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	124,580,121	-	-	-	124,580,121
อาคารและอาคารชุด	257,365,591	-	-	-	257,365,591
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	19,313,994	4,515,065	(4,257,152)	-	19,571,907
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต	409,063,309	1,063,500	(35,086,808)	13,551,402	388,591,403
โรงกำจัดขยะและโรงผลิตกระแสไฟฟ้า จากขยะและเชื้อเพลิงชีวมวลพร้อม อุปกรณ์ที่ใช้ผลิต	1,382,362,643	4,163,264	(12,485,580)	356,316	1,374,396,643
เครื่องจักรและอุปกรณ์	116,078,847	-	(14,120,000)	-	101,958,847
เครื่องมือและอุปกรณ์	11,196,314	1,008,598	(4,830,747)	-	7,374,165
เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน	11,509,399	270,338	(1,220,799)	-	10,558,938
ยานพาหนะ	37,076,010	1,264,433	(7,644,860)	-	30,695,583
งานระหว่างก่อสร้าง	598,906,028	30,967,516	(569,525)	(13,907,718)	615,396,301
	<u>3,042,542,372</u>	<u>43,252,714</u>	<u>(80,215,471)</u>	<u>-</u>	<u>3,005,579,615</u>

	บาท				
	งบการเงินรวม				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่ลดลง	รับเข้า (โอนออก)	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	9,389,771	615,966	-	-	10,005,737
อาคารและอาคารชุด	80,088,094	4,066,468	-	-	84,154,562
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	13,711,733	1,277,902	(4,219,249)	-	10,770,386
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน					
แสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต	104,713,736	7,670,401	(12,001,692)	-	100,382,445
โรงกำจัดขยะและ โรงผลิตกระแสไฟฟ้า					
จากขยะและเชื้อเพลิงชีวมวลพร้อม					
อุปกรณ์ที่ใช้ผลิต	470,153,235	26,956,229	(3,177,179)	-	493,932,285
เครื่องจักรและอุปกรณ์	21,209,584	1,713,638	-	-	22,923,222
เครื่องมือและอุปกรณ์	9,883,774	449,451	(3,952,775)	-	6,380,450
เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน	11,382,697	265,069	(1,094,858)	-	10,552,908
ยานพาหนะ	27,654,721	3,254,580	(3,784,596)	-	27,124,705
	<u>748,187,345</u>	<u>46,269,704</u>	<u>(28,230,349)</u>	<u>-</u>	<u>766,226,700</u>
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า					
ที่ดิน	40,719,123	11,363,646	-	-	52,082,769
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	107,394,213	1,123,812	-	(5,382)	108,512,643
อาคารและอาคารชุด	139,084,060	-	(15,431,139)	(1,575,575)	122,077,346
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	1,186,309	2,273,612	-	(8,316)	3,451,605
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน					
แสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต	204,711,627	27,313,836	-	-	232,025,463
โรงกำจัดขยะและ โรงผลิตกระแสไฟฟ้า					
จากขยะและเชื้อเพลิงชีวมวลพร้อม					
อุปกรณ์ที่ใช้ผลิต	637,561,015	86,417,295	-	(7,458,129)	716,520,181
เครื่องจักรและอุปกรณ์	14,119,999	-	-	(14,119,999)	
เครื่องมือและอุปกรณ์	471,187	867,142	-	(423,255)	915,074
เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน	(119,333)	134,834	-	(9,471)	6,030
ยานพาหนะ	3,688,228	637,409	-	(2,595,830)	1,729,807
งานระหว่างก่อสร้าง	598,537,302	-	-	-	598,537,302
	<u>1,747,353,730</u>	<u>130,131,586</u>	<u>(15,431,139)</u>	<u>(26,195,957)</u>	<u>1,835,858,220</u>
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	<u>547,001,297</u>				<u>403,494,695</u>

	บาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่ลดลง	รับเข้า (โอนออก)	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66
<b>ราคาทุน</b>					
ที่ดิน	-	18,578,000	-	-	18,578,000
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	4,482,067	-	-	-	4,482,067
เครื่องมือและอุปกรณ์	129,741	-	-	-	129,741
เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน	4,406,782	8,662	(4,700)	-	4,410,744
ยานพาหนะ	11,837,248	-	-	-	11,837,248
งานระหว่างก่อสร้าง	135,290,303	-	-	-	135,290,303
	<u>156,146,141</u>	<u>18,586,662</u>	<u>(4,700)</u>	<u>-</u>	<u>174,728,103</u>
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	523,440	895,922	-	-	1,419,362
เครื่องมือและอุปกรณ์	129,235	484	-	-	129,719
เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน	4,307,465	33,031	(4,699)	-	4,335,797
ยานพาหนะ	9,947,546	166,705	-	-	10,114,251
	<u>14,907,686</u>	<u>1,096,142</u>	<u>(4,699)</u>	<u>-</u>	<u>15,999,129</u>
<b>หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า</b>					
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	263,648	-	(263,648)	-	-
เครื่องมือและอุปกรณ์	-	-	-	-	-
เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน	2,643	-	(2,643)	-	-
ยานพาหนะ	1,066,977	-	(1,066,977)	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	135,290,303	-	-	-	135,290,303
	<u>136,623,571</u>	<u>-</u>	<u>(1,333,268)</u>	<u>-</u>	<u>135,290,303</u>
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	<u>4,614,884</u>				<u>23,438,671</u>

	บาท				ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	งบการเงินเฉพาะกิจการ		รับเข้า (โอนออก)	
		จำนวน ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่ลดลง		
<b>ราคาทุน</b>					
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	4,257,154	4,482,065	(4,257,152)	-	4,482,067
เครื่องมือและอุปกรณ์	129,741	-	-	-	129,741
เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน	5,295,534	134,500	(1,023,252)	-	4,406,782
ยานพาหนะ	17,888,649	-	(6,051,401)	-	11,837,248
งานระหว่างก่อสร้าง	135,290,303	-	-	-	135,290,303
	<u>162,861,381</u>	<u>4,616,565</u>	<u>(11,331,805)</u>	<u>-</u>	<u>156,146,141</u>
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	3,993,506	749,183	(4,219,249)	-	523,440
เครื่องมือและอุปกรณ์	128,751	484	-	-	129,235
เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน	4,964,802	110,543	(767,880)	-	4,307,465
ยานพาหนะ	11,695,686	443,000	(2,191,140)	-	9,947,546
	<u>20,782,745</u>	<u>1,303,210</u>	<u>(7,178,269)</u>	<u>-</u>	<u>14,907,686</u>
<b>หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า</b>					
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	263,648	-	-	-	263,648
เครื่องมือและอุปกรณ์	-	-	-	-	-
เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน	2,643	-	-	-	2,643
ยานพาหนะ	3,662,807	-	(2,595,830)	-	1,066,977
งานระหว่างก่อสร้าง	135,290,303	-	-	-	135,290,303
	<u>139,219,401</u>	<u>-</u>	<u>(2,595,830)</u>	<u>-</u>	<u>136,623,571</u>
<b>รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ</b>	<u>2,859,235</u>				<u>4,614,884</u>

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>				
- ต้นทุนขายหรือต้นทุนบริการ	22,208,329	41,146,578	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3,856,750	5,123,126	1,096,142	1,303,210
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	57,422,782	29,609,836	(466)	159,687
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (โอนกลับ)	99,071,882	88,504,490	(1,333,268)	(2,595,830)

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีจำนวน 26 ล้านบาท และ 35 ล้านบาท ตามลำดับ

งานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

	ล้านบาท		
	ราคาทุน	ค่าเผื่อ	สุทธิ
<b>บริษัท</b>			
- โครงการกิจการ โทรทัศน์ระบบดิจิทัล โมบายทีวี	114	(114)	-
- เครื่องจักร Rotary Diyer System ชำระล้างหน้า	17	(17)	-
- งานระบบแยกก๊าซคาร์บอนฯ	4	(4)	-
รวม	135	(135)	-
<b>บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด</b>			
- สร้างตัวแบบโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจากขยะชุมชน หาดใหญ่	2	(2)	-
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างตัวแบบ การจัดการขยะที่หาดใหญ่	12	(12)	-
รวม	14	(14)	-
<b>บริษัท ไออีซี บีซิเนส พาร์ทเนอร์ส จำกัด</b>			
- โครงการผลิตเอทานอลที่ระยอง	449	(449)	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>598</b>	<b>(598)</b>	<b>-</b>

โครงการกิจการ โทรทัศน์ระบบดิจิทัล โมบายทีวี (ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง จำนวน 114 ล้านบาท) บริษัทได้ดำเนินโครงการกิจการ โทรทัศน์ระบบดิจิทัลแบบพกพาบนคลื่นความถี่ UHF ช่อง 58 ทั้งนี้มีต้นทุนงบประมาณทั้งหมดจำนวน 250 ล้านบาท มีต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 จำนวนทั้งสิ้น 155 ล้านบาท (บันทึกรวมไว้ในบัญชีงานระหว่างก่อสร้างจำนวน 114 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 35 ล้านบาท และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 6 ล้านบาท) คงเหลืออีกจำนวน 95 ล้านบาท และจนถึงปัจจุบันบริษัทยังรอการดำเนินการของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (“อสมท.”) ในเรื่องใบอนุญาตนำเข้าอุปกรณ์วิทยุคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ซึ่งทำให้โครงการมีความล่าช้า และการจัดสรรคลื่นความถี่ของ อสมท. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงความระมัดระวัง บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวไว้เต็มจำนวนแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์ดังกล่าวมีราคาทุนจำนวน 114 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าจำนวน 114 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทบอกเลิกสัญญาและดำเนินการฟ้องร้อง อสมท. ซึ่งเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 บริษัทได้ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาให้กับ อสมท. และให้ อสมท. ชดเชยค่าเสียหาย โดยมีกำหนดให้ชำระภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือต่อมาวันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัทได้ยื่นฟ้อง อสมท.ต่อศาลแพ่ง(คดีหมายเลขคำที่พ.1830/2559) ให้ อสมท. ชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งมีทุนทรัพย์ ณ วันฟ้อง จำนวน 245 ล้านบาท และศาลมีกำหนดนัดชี้สองสถาน และกำหนดแนวทางการดำเนินคดี หรือนัดสืบพยาน โททกในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ซึ่งทาง อสมท. ได้ยื่นคำให้การและคำร้องขอให้ศาลแพ่งจำหน่ายคดีและโอนคดีไปยังศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งรับโอนคดีมาเป็นของศาลปกครองกลาง ซึ่งบริษัทได้ยื่นคัดค้านคำให้การต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560

และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจากศาลปกครองว่าได้เร่งรัดคดี โดยส่งเรื่องไปยังอธิบดีศาลปกครองและตุลาการเจ้าของสำนวนแล้ว และต่อมาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ศาลปกครองได้มีคำสั่งให้บริษัทจัดส่งเอกสารการชำระเงินจำนวน 8 รายการ ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวตามคำสั่งศาลแล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

#### โครงการผลิตเอทานอล ที่ระยอง (ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง จำนวน 449 ล้านบาท)

บริษัทย่อย (บริษัท ไออีซี บีซิเนส พาร์ทเนอร์ส จำกัด) มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีราคาทุนรวม 469 ล้านบาท (ที่ดิน 20 ล้านบาท งานระหว่างก่อสร้าง 449 ล้านบาท) หักค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินจำนวน 469 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างปี 2551 -2553 ทรัพย์สินดังกล่าวยังมีปัญหาคดีพิพาทเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อทรัพย์สินจากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแก๊ส โซซอลค์ออร์ปอเรชั่น จำกัด (“IGA”) ทั้งนี้ กระบวนการพิจารณาของศาลฎีกาได้สิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม 2561 และบริษัทย่อยเป็นฝ่ายชนะคดี โดยศาลได้มีคำตัดสินว่าบริษัทย่อยได้ซื้อทรัพย์สินดังกล่าวโดยถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์ดังกล่าวมีราคาทุนจำนวน 469 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าจำนวน 469 ล้านบาท ตามลำดับ

#### สินทรัพย์ที่ติดตั้งบนที่ดินเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยสองแห่ง (บริษัท จีเจค จำกัด และบริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด) มูลค่าตามบัญชี จำนวน 4 ล้านบาท ได้ก่อสร้างและติดตั้งบนที่ดินเช่าของบริษัทย่อย ภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน 2 ฉบับ ระยะเวลา 20 ปี และ 25 ปี และกรรมสิทธิ์ในสิ่งก่อสร้าง อาคาร และเครื่องจักรของบริษัทย่อยดังกล่าว ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าที่ดินทั้งจำนวน เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า

#### การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและมีประสบการณ์การประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว การประเมินมูลค่านี้อิงพิจารณาจากข้อมูลระดับ 3

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทย่อยได้ประเมินมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยผู้ประเมินราคาอิสระ (บริษัท เบรินท์ โจ โคะเซนส์ คอนซัลติ้ง จำกัด) เพื่อทบทวนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ตามรายงานการประเมินลงวันที่ 4 เมษายน 2565 ตามเกณฑ์ราคาตลาด (มูลค่าบังคับขาย) หัก ต้นทุนการจำหน่าย (สำหรับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) และตามเกณฑ์มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ (Value-in-use) (โดยคำนวณประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตให้เป็นปัจจุบัน (Discount Cash Flow) (“DCF”) อย่างต่อเนื่อง (สำหรับบริษัทย่อยสองแห่ง) ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ต่ำกว่าราคาตามบัญชีจึงมีผลทำให้บริษัทบันทึกขาดทุนการค้อยค่าของสินทรัพย์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 98 ล้านบาท ในงบการเงินรวม

ทั้งนี้ มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ (Value-in-use) (โดยคำนวณประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตให้เป็นปัจจุบัน (Discounted Cash Flow) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอ้างอิงประมาณการทางการเงินครอบคลุมระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภายใต้ข้อสมมติฐานจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาของบริษัทย่อยสองแห่งมีข้อสมมติฐานที่สำคัญ ดังนี้

- 1) ประมาณการรายได้จากการขายไฟฟ้าเฉลี่ยย้อนหลังประมาณ 5,900,000 หน่วย - 53,900,000 หน่วยต่อปี ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยๆ ละ 4.2831 - 4.76 บาท โดยมีอัตราการปรับขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.50 - 0.70 ต่อปี
- 2) อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) อัตราร้อยละ 9 ต่อปี
- 3) ระยะเวลาโครงการที่เหลือจำนวน 7 - 12 ปี

#### การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือจะมีขึ้นต่อไปในอนาคตของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด) ได้จดทะเบียนจำนองไว้เป็นหลักประกัน ตลอดจนโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาให้แก่ธนาคารเพื่อใช้เป็นหลักประกันตามสัญญาเงินกู้ยืมในวงเงินประมาณ 551 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท	
	2566	2565
ที่ดิน	-	7
อาคาร	-	16
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต	-	84
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>107</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ที่ดินจำนวน 16 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท ไออีซี บีซิเนส พาร์ทเนอร์ส จำกัด) ได้ถูกบริษัท (โจทก์) แจ้งยึดทรัพย์ต่อสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยองและโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 46 และ 47

13. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>ราคาทุน</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม	653,963,705	882,480,037	627,953,586	716,112,992
ซื้อระหว่างปี	-	-	-	-
จำหน่ายระหว่างปี	(26,915,429)	(228,516,332)	-	(88,159,406)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	627,048,276	653,963,705	627,953,586	627,953,586
<b>ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม	646,411,209	721,160,132	620,401,090	564,163,992
ขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับปี	-	151,252,102	-	143,336,197
จำหน่ายระหว่างปี	(26,915,429)	(226,001,025)	-	(87,099,099)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	619,495,780	646,411,209	620,401,090	620,401,090
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>	<b>7,552,496</b>	<b>7,552,496</b>	<b>7,552,496</b>	<b>7,552,496</b>

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

	2566		
	ล้านบาท		
	ราคาทุน	ค่าเผื่อ	สุทธิ
<b>บริษัท</b>			
- โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชีวมวลและ Plastic Recycling ที่ระยอง (เครื่องจักรและอุปกรณ์)	57	(57)	-
- โครงการ Waste Plastic Recycling ที่ระยอง (งานก่อสร้าง)	40	(40)	-
- โครงการ Waste Plastic Recycling ที่ระยองบนที่ดินเช่า (เครื่องจักรและอุปกรณ์)	530	(522)	8
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>627</b>	<b>(619)</b>	<b>8</b>

	2565		
	ล้านบาท		
	ราคาทุน	ค่าเผื่อ	สุทธิ
<b>บริษัท</b>			
- โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชีวมวลและ Plastic Recycling ที่ระยอง (เครื่องจักรและอุปกรณ์)	57	(57)	-
- โครงการ Waste Plastic Recycling ที่ระยอง (งานก่อสร้าง)	40	(40)	-
- โครงการ Waste Plastic Recycling ที่ระยองบนที่ดินเช่า (เครื่องจักรและอุปกรณ์)	530	(522)	8
<b>รวม</b>	<b>627</b>	<b>(619)</b>	<b>8</b>
<b>บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด</b>			
- โครงการให้เช่าเครื่องจักรระบบส่วนหน้า(Front-end system) ที่สระแก้ว(เครื่องจักรและอุปกรณ์ชำระล้างหน้า)	27	(27)	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>654</b>	<b>(646)</b>	<b>8</b>

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการอนุมัติจากอดีตนายกกรรมการและผู้บริหาร สรุปได้ดังนี้

**บริษัท**

- 1) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชีวมวลและ Plastic Recycling บริเวณพื้นที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดระยอง  
โครงการดังกล่าวมีต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจำนวน 231.22 ล้านบาท ต่อมาผู้บริหารชุดปัจจุบันได้ปรับปรุงตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายแล้วจำนวน 41.22 ล้านบาท คงเหลือเป็นค่าต้นทุนที่ดินจำนวน 133 ล้านบาท (รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียม) ประกอบด้วยจำนวน 4 โฉนด เนื้อที่ 119 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา (ได้แสดงรวมไว้ในเอกสารพิมพ์เพื่อการลงทุนและบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าจำนวน 17 ล้านบาท) และคงเหลือเป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างจำนวน 57 ล้านบาท (ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน) และได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าวทั้งจำนวน 57 ล้านบาท
- 2) โครงการ Waste plastic recycling
  - 2.1 โครงการที่ลงทุนบนที่ดิน 24 ไร่ ต. มะขามคู่ อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง  
โครงการที่มีต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้ว จำนวน 66 ล้านบาท (ประกอบด้วยที่ดิน 26 ล้านบาท (บันทึกเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งจำนวน) และต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง จำนวน 40 ล้านบาท (บันทึกโอนเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานทั้งจำนวน) ซึ่งผู้บริหารชุดปัจจุบันพิจารณาว่าโครงการไม่คุ้มทุน จึงอนุมัติไม่ได้ดำเนินโครงการต่อและได้อนุมัติบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินดังกล่าวทั้งจำนวน 40 ล้านบาท

2.2 โครงการบนที่ดินและอาคารตามสัญญาเช่า ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

โครงการที่มีต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจำนวนประมาณ 693 ล้านบาท ต่อมาผู้บริหารชุดปัจจุบันได้พิจารณาว่าโครงการดังกล่าวไม่คุ้มทุน จึงได้ยกเลิกสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2562 รวมทั้งได้ย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ไปยังสถานที่ใหม่ และยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการที่จะใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวต่อไปหรือไม่ มีผลทำให้ตัดบัญชีต้นทุนของอาคารและส่วนประกอบของอาคารที่ตกเป็นของผู้ให้เช่าเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 163 ล้านบาท แสดงในกำไรขาดทุนในปี 2561 และคงเหลือเครื่องจักรและอุปกรณ์ราคาทุนจำนวน 530 ล้านบาท (ได้บันทึกโอนเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานทั้งจำนวน) และได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าไว้จำนวน 522 ล้านบาท

#### **บริษัทย่อย (บริษัท ไออีซีกรีน เอนเนอร์ยี จำกัด)**

1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างตัวแบบการจัดการขยะโดยการแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงขนาดใหญ่

โครงการที่มีต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วคงเหลือจำนวน 114 ล้านบาท (บันทึกเป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างจำนวน 12 ล้านบาท) ต่อมาผู้บริหารชุดปัจจุบันได้นำเครื่องจักรจำนวน 102 ล้านบาท ดังกล่าวมาให้บริษัทย่อย (บริษัท จีเคค จำกัด) เข้าภายใต้สัญญาเช่า ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 โดยมีระยะเวลา 5 ปี ค่าเช่าเดือนละ 1.5 ล้านบาท

2) โครงการให้เช่าเครื่องจักรระบบส่วนหน้า (Front-end system) สำหรับแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นเชื้อเพลิงที่สระแก้ว

โครงการที่มีต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจำนวน 27 ล้านบาท (บันทึกเป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างต่อมาโอนเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน) ต่อมาผู้บริหารชุดปัจจุบันได้พิจารณาว่าโครงการดังกล่าวจัดทำไม่สำเร็จจึงได้อนุมัติตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นจำนวน 27 ล้านบาท ในระหว่างปี 2566 บริษัทย่อยได้ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานในโครงการนี้แล้ว

#### **การวัดมูลค่ายุติธรรม**

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยได้ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานโดยผู้ประเมินราคาอิสระ (บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลตติ้ง จำกัด) เพื่อทบทวนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ตามรายงานการประเมินลงวันที่ 4 เมษายน 2565 ตามเกณฑ์ราคาตลาด (มูลค่าซาก) หักต้นทุนการจำหน่าย ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานต่ำกว่าราคาตามบัญชีจึงมีผลทำให้บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกขาดทุนการด้อยค่าของสินทรัพย์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 151 ล้านบาท และ 143 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ





	บาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่ลดลง	รับเข้า (โอนออก)	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66
<b>ราคาทุน</b>					
อาคาร	26,844,257	-	(10,114,700)	-	16,729,557
	26,844,257	-	(10,114,700)	-	16,729,557
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
อาคาร	19,098,065	3,850,219	(10,114,700)	-	12,833,584
	19,098,065	3,850,219	(10,114,700)	-	12,833,584
สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ	7,746,192				3,895,973

	บาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่ลดลง	รับเข้า (โอนออก)	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
<b>ราคาทุน</b>					
อาคาร	28,336,478	4,896,366	(6,388,587)	-	26,844,257
	28,336,478	4,896,366	(6,388,587)	-	26,844,257
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
อาคาร	20,803,348	4,683,304	(6,388,587)	-	19,098,065
	20,803,348	4,683,304	(6,388,587)	-	19,098,065
สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ	7,533,130				7,746,192

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>				
- ต้นทุนขายหรือต้นทุนบริการ	221,048	884,195	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3,850,219	4,683,304	3,850,219	4,683,304
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	12,292,071	-	-	-

16. ค่าความนิยม

	บาท	
	งบการเงินรวม	
	2566	2565
ณ วันที่ 1 มกราคม	239,322,329	239,322,329
โอนออกจากการขายบริษัทย่อย	(102,588,145)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	136,734,184	239,322,329
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(136,734,184)	(239,322,329)
สุทธิ	-	-

การปันส่วนของค่าความนิยมให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสาระสำคัญสามารถแสดงได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	2566			
	ผลิตและ จำหน่าย กระแสไฟฟ้า จากเชื้อเพลิง ชีวมวล	ผลิตและ จำหน่าย กระแสไฟฟ้า จากขยะ	ผลิตและ จำหน่าย กระแสไฟฟ้า จากพลังงาน แสงอาทิตย์	รวม
การปันส่วนค่าความนิยม	-	110,701,348	26,032,836	136,734,184
ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	(110,701,348)	(26,032,836)	(136,734,184)
สุทธิ	-	-	-	-

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	2565			
	ผลิตและ จำหน่าย กระแสไฟฟ้า จากเชื้อเพลิง ชีวมวล	ผลิตและ จำหน่าย กระแสไฟฟ้า จากขยะ	ผลิตและ จำหน่าย กระแสไฟฟ้า จากพลังงาน แสงอาทิตย์	รวม
การปันส่วนค่าความนิยม	102,588,145	110,701,348	26,032,836	239,322,329
ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(102,588,145)	(110,701,348)	(26,032,836)	(239,322,329)
สุทธิ	-	-	-	-

การทดสอบการด้อยค่า

จากการทดสอบการด้อยค่าประจำปี ผู้บริหารคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากการประมาณการกระแสเงินสดอ้างอิงจากการประมาณการทางการเงินของกลุ่มธุรกิจของบริษัทตามแผนซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร โดยคิดลดครอบคลุมระยะเวลาโครงการ 13 - 23 ปี แล้วพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนนั้นต่ำกว่ามูลค่าการลงทุนมาก กลุ่มบริษัทจึงตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมทั้งจำนวนแล้ว

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	บาท				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่ลดลง	รับเข้า (โอนออก)	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66
งบการเงินรวม					
<b>ราคาทุน</b>					
ค่าสิทธิการใช้เทคโนโลยี	80,000,000	-	-	-	80,000,000
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	26,183,114	-	(629,100)	-	25,554,014
ค่าสิทธิในการแพร่ภาพการออกอากาศ รายการโทรทัศน์	35,000,000	-	-	-	35,000,000
	<u>141,183,114</u>	<u>-</u>	<u>(629,100)</u>	<u>-</u>	<u>140,554,014</u>
<b>หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>					
ค่าสิทธิการใช้เทคโนโลยี	23,373,151	-	-	-	23,373,151
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	24,441,900	1,043,844	(601,363)	-	24,884,381
	<u>47,815,051</u>	<u>1,043,844</u>	<u>(601,363)</u>	<u>-</u>	<u>48,257,532</u>
<b>หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า</b>					
ค่าสิทธิการใช้เทคโนโลยี	56,626,849	-	-	-	56,626,849
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	(149,106)	1,808,296	(989,566)	-	669,624
ค่าสิทธิในการแพร่ภาพการออกอากาศ รายการโทรทัศน์	35,000,000	-	-	-	35,000,000
	<u>91,477,743</u>	<u>1,808,296</u>	<u>(989,566)</u>	<u>-</u>	<u>92,296,473</u>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	<u>1,890,320</u>				<u>9</u>

	บาท				ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
	งบการเงินรวม			รับเข้า (โอนออก)	
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่ลดลง		
<b>ราคาทุน</b>					
ค่าสิทธิการใช้เทคโนโลยี	80,000,000	-	-	-	80,000,000
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	26,159,185	23,929	-	-	26,183,114
ค่าสิทธิในการแพร่ภาพการออกอากาศ รายการโทรทัศน์	35,000,000	-	-	-	35,000,000
	<u>141,159,185</u>	<u>23,929</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>141,183,114</u>
<b>หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>					
ค่าสิทธิการใช้เทคโนโลยี	22,584,110	789,041	-	-	23,373,151
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	23,148,444	1,293,456	-	-	24,441,900
	<u>45,732,554</u>	<u>2,082,497</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>47,815,051</u>
<b>หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า</b>					
ค่าสิทธิการใช้เทคโนโลยี	57,415,890	-	(789,041)	-	56,626,849
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	2,929,596	-	(3,078,702)	-	(149,106)
ค่าสิทธิในการแพร่ภาพการออกอากาศ รายการโทรทัศน์	35,000,000	-	-	-	35,000,000
	<u>95,345,486</u>	<u>-</u>	<u>(3,867,743)</u>	<u>-</u>	<u>91,477,743</u>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	<u>81,145</u>				<u>1,890,320</u>

	บาท				ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			รับเข้า (โอนออก)	
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่ลดลง		
<b>ราคาทุน</b>					
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	21,822,005	-	-	-	21,822,005
ค่าสิทธิในการแพร่ภาพการออกอากาศ รายการโทรทัศน์	35,000,000	-	-	-	35,000,000
	<u>56,822,005</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>56,822,005</u>
<b>หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>					
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	20,482,750	965,891	-	-	21,448,641
	<u>20,482,750</u>	<u>965,891</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>21,448,641</u>
<b>หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า</b>					
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	1,339,253	-	(965,891)	-	373,362
ค่าสิทธิในการแพร่ภาพการออกอากาศ รายการโทรทัศน์	35,000,000	-	-	-	35,000,000
	<u>36,339,253</u>	<u>-</u>	<u>(965,891)</u>	<u>-</u>	<u>35,373,362</u>
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	<u>2</u>				<u>2</u>

	บาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	จำนวน ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน ที่ลดลง	รับเข้า (โอนออก)	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
<b>ราคาทุน</b>					
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	21,805,276	16,729	-	-	21,822,005
ค่าสิทธิในการแพร่ภาพการออกอากาศ รายการโทรทัศน์	35,000,000	-	-	-	35,000,000
	56,805,276	16,729	-	-	56,822,005
<b>หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>					
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	19,220,316	1,262,434	-	-	20,482,750
	19,220,316	1,262,434	-	-	20,482,750
<b>หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า</b>					
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	2,584,958	-	(1,245,705)	-	1,339,253
ค่าสิทธิในการแพร่ภาพการออกอากาศ รายการโทรทัศน์	35,000,000	-	-	-	35,000,000
	37,584,958	-	(1,245,705)	-	36,339,253
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	2				2

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี</b>				
- ต้นทุนขายหรือต้นทุนบริการ	77,953	814,341	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	965,891	1,268,156	965,891	1,262,434
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (โอนกลับ)	818,731	(3,867,743)	(965,891)	(1,245,705)

### ค่าสิทธิการใช้เทคโนโลยี

ในปี 2553 บริษัทย่อย (บริษัท จีเจค จำกัด) ซื้อสิทธิการใช้เทคโนโลยีจากบริษัท โซลิเทค จำกัด โดยให้ผูกพันที่จะต้องให้คำปรึกษาโครงการเพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จได้ด้วยดีโดยทำสัญญาให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี Ash Melting Gasification และรับเป็นที่ปรึกษาโครงการโรงกำเนิดขยะและโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะกับบริษัท โซลิเทค จำกัด เพื่อรับดำเนินการโครงการโรงกำเนิดขยะและโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะขนาด 6 เมกะวัตต์ ต่อเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้เทคโนโลยี Ash Melting Gasification ที่มีเตาเผาแบบ Energy Recovery ทั้งนี้บริษัทย่อยตกลงจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าสิทธิการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นจำนวนรวม 80 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายชำระแล้ว โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด เป็นจำนวนที่จ่ายชำระแล้ว 64 ล้านบาท คงเหลือ 16 ล้านบาท ได้บันทึกไว้ในบัญชีเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ซึ่งภายใต้สัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับการตกลงว่าจ้างให้ดำเนินการออกแบบระบบและแบบวิศวกรรมประสานงานและควบคุมการก่อสร้างทั้งหมด และรับเหมาก่อสร้างเตาเผาขยะระบบบริหารขยะมูลฝอย การโอนสิทธิการใช้เทคโนโลยี การผิดสัญญาที่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ เป็นต้น ในปี 2566 เจ้าหนี้รายดังกล่าวได้เลิกบริษัทและอยู่ในสถานะบริษัทร้าง ดังนั้นบริษัทจึงตัดบัญชีเจ้าหนี้รายนี้เป็นรายได้อื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 16 ล้านบาท

ค่าสิทธิในการแพร่ภาพออกอากาศรายการโทรทัศน์

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 บริษัทได้ทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนดำเนินการผลิตและแพร่ภาพออกอากาศรายการโทรทัศน์กับบริษัทอื่นแห่งหนึ่ง เพื่อให้เป็นตัวแทนดำเนินการผลิตและแพร่ภาพออกอากาศรายการโทรทัศน์ภายใต้ชื่อช่องรายการ “BIG 1” ผ่านช่องสัญญาณในระบบ Digital Mobile TV กำหนดค่าสิทธิการแพร่ภาพออกอากาศรายการโทรทัศน์ตลอดระยะเวลาสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็นจำนวน 35 ล้านบาท มีกำหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ บริษัทจึงได้บันทึกค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นจำนวน 35 ล้านบาท

18. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ	26,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000
ค้ำประกันสัญญาธุรกิจโทรทัศน์	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000
ค้ำประกันคำร้องขอทุเลาการเสียภาษีกับกรมสรรพากร	17,178,033	17,094,998	-	-
ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า	560,400	131,400	-	-
	<u>56,238,433</u>	<u>55,726,398</u>	<u>38,500,000</u>	<u>38,500,000</u>

19. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน

	บาท	
	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
ณ วันที่ 1 มกราคม	24,000,000	30,000,000
ตัดจำหน่าย	(4,000,000)	(6,000,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	20,000,000	24,000,000
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(20,000,000)	(24,000,000)
สุทธิ	<u>-</u>	<u>-</u>

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัทถาวร เอ็นเนอร์ยี่ (2013) จำกัด (“TE”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกชำระแล้วรวมจำนวน 1,250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นที่ซื้อขายทั้งสิ้น 125 ล้านบาท โดยมีการชำระค่าหุ้นตามสัญญา 2 งวด บริษัทชำระงวดที่ 1 จำนวน 40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ได้บันทึกเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน

เนื่องจากการซื้อหุ้นดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามสัญญาที่ตกลงไว้ บริษัทจึงได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อเรียกคืนเงินจ่ายล่วงหน้า และได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าทั้งจำนวน ต่อมาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาให้บริษัทชนะคดีดังกล่าวและได้รับเงินคืนเต็มจำนวน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

และเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 จำเลยได้ยื่นขอฎีกาต่อศาล ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 จำเลยได้ตกลงการชำระหนี้เพื่อยุติคดีกับบริษัทต่อศาลแพ่ง ดังนี้

- 1) ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 20 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการชำระดังนี้
  - งวดที่ 1 ชำระจำนวน 5 ล้านบาท และบริษัทได้รับชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564
  - งวดที่ 2 ชำระจำนวน 5 ล้านบาท และบริษัทได้รับชำระเงินแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564
  - งวดที่ 3 เป็นต้นไปชำระเป็นรายเดือนๆ ละ 500,000 บาท เริ่มเดือนแรกวันที่ 6 มกราคม 2565 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น
- 2) บริษัทตกลงดำเนินการระงับการบังคับคดี/ขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยเป็นการชั่วคราวเพื่อรอผลการชำระหนี้ดังกล่าว

ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนมียอดคงเหลือจำนวน 20 ล้านบาท และ 24 ล้านบาท ตามลำดับ และได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 20 ล้านบาท และ 24 ล้านบาท ตามลำดับ

## 20. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	(2,008,539)	-	(1,893,635)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	(2,008,539)	-	(1,893,635)

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ในกำไรขาดทุน      ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(2,008,539)	-	2,008,539	-
	<u>(2,008,539)</u>	<u>-</u>	<u>2,008,539</u>	<u>-</u>

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ในกำไรขาดทุน      ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(1,542,154)	-	(466,385)	(2,008,539)
	<u>(1,542,154)</u>	<u>-</u>	<u>(466,385)</u>	<u>(2,008,539)</u>

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ในกำไรขาดทุน      ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 66
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(1,893,635)	-	1,893,635	-
	<u>(1,893,635)</u>	<u>-</u>	<u>1,893,635</u>	<u>-</u>

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 64	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ในกำไรขาดทุน      ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 65
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(1,467,746)	-	(425,889)	(1,893,635)
	<u>(1,467,746)</u>	<u>-</u>	<u>(425,889)</u>	<u>(1,893,635)</u>

21. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินประกันตามสัญญาก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบกำจัด ขยะมูลฝอยชุมชนต่อเทศบาล นครหาดใหญ่	32,500,000	32,500,000	-	-
เงินประกันการชำระเงินค่าซื้อ ซากกาทที่เหลือจากการคัดแยก ปุ๋ยอินทรีย์	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
เงินประกันตามสัญญาจ้าง	3,193,950	13,812,716	3,193,950	13,812,716
เงินมัดจำและเงินประกันอื่นๆ	3,073,260	6,013,785	505,993	1,766,931
	43,767,210	57,326,501	8,699,943	20,579,647
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(5,000,000)	(7,574,932)	(5,000,000)	(6,369,546)
สุทธิ	38,767,210	49,751,569	3,699,943	14,210,101

ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินประกันการชำระเงินค่าซื้อขาย ซากกาทที่เหลือจากการคัดแยกปุ๋ยอินทรีย์	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
เงินมัดจำและเงินประกันอื่นๆ	-	2,574,932	-	1,369,546
รวม	5,000,000	7,574,932	5,000,000	6,369,546

22. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	7,485,504	-	-
ตัวสัญญาใช้เงิน	-	20,000,000	-	-
รวม	-	27,485,504	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท ไออีซีสระแก้ว 1 จำกัด (บริษัทย่อย) มีวงเงินสินเชื่อซึ่งได้รับจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ เป็นจำนวนเงิน 56 ล้านบาท ค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่

23. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>เจ้าหนี้การค้า</b>				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	434,938	-	434,938
กิจการอื่นๆ	1,160,351	8,945,391	1,160,351	495,237
	1,160,351	9,380,329	1,160,351	930,175
<b>เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น</b>				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	295,638	-	3,073,176
กิจการอื่นๆ				
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน	72,169,187	72,202,252	3,287,052	3,320,116
เจ้าหนี้อื่น	24,053,144	40,812,823	16,019,058	22,377,021
เงินรับตามบันทึกการชดใช้ค่าเสียหาย	-	8,876,539	-	8,876,539
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	5,189,824	8,548,239	3,009,154	3,554,465
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,676,793	34,377,286	7,356,454	7,061,859
	110,088,948	165,112,777	29,671,718	48,263,176
<b>รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น</b>	<b>111,249,299</b>	<b>174,493,106</b>	<b>30,832,069</b>	<b>49,193,351</b>

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้รับข้อเสนอของนายสุทิน ใจธรรม ที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทจำนวน 15 ล้านบาท และให้บริษัทยื่นคำร้องถอนคดีอาญาหมายเลข คำที่ อ. 2568/2559 และหมายเลขแดงที่ อ. 2696/2561 ชื่อหาข้อเท็จจริงระหว่างบริษัท (“โจทก์”) กับนายสุทิน ใจธรรม และนางสาวจารุวรรณ ภูษณภิบาลคุปต์ (“จำเลย”)

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 บริษัท (“โจทก์”) ได้ทำบันทึกการชดใช้ค่าเสียหายและส่งมอบเช็คเพลิงกับ นายสุทิน ใจธรรม (“จำเลย”) และนางสาวจารุวรรณ ภูษณภิบาลคุปต์ (“ลูกหนี้”) จำนวน 2 ฉบับ โดยจำเลยมีความประสงค์ขอชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทและขอให้บริษัทถอนฟ้องจำเลยในคดีอาญาหมายเลขคำที่ อ. 2568/2559 และหมายเลขแดงที่ อ. 2696/2561 ชื่อหาข้อเท็จจริง โดยลูกหนี้ตกลงเข้าผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหาย โดยจะเป็นผู้ส่งจ่ายชำระค่าเสียหายให้บริษัท ทั้งนี้ จำเลยและลูกหนี้ตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท จำนวน 15 ล้านบาท โดยกำหนดแบ่งชำระดังนี้

- 1) ชำระในวันที่ทำบันทึกฉบับนี้จำนวน 5 ล้านบาท โดยชำระเป็นเช็คเชิรซ์เช็คเลขที่ 16118083 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 ซึ่งบริษัทได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทบันทึกไว้เป็นเงินรับตามบันทึกการชดใช้ค่าเสียหายทั้งจำนวนภายใต้เงื่อนไขหมุนเวียนอื่น
- 2) ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 10 ล้านบาท ชำระเป็นเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้าจำนวน 22 ฉบับ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้สั่งจ่าย และนางสาวจารุวรรณ ภูษณภิบาลคุปต์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่าย

และจำเลยสามารถส่งมอบเช็คเพลิงไม้สับที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด โดยส่งมอบให้แก่บริษัท หรือบริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด (“เจ้าหนี้”) ทุกๆ เดือนไม่เกินกว่าหรือเท่ากับจำนวน 1.50 ล้านบาท เริ่มงวดแรกในเดือนเมษายน 2563 และต้องส่งมอบให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ มูลค่าสินค้าให้ถือเอาราคาซื้อขายในท้องตลาดที่ซื้อขายจริงเฉลี่ยของสามบริษัทที่น่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ บริษัทตกลงยินยอมถอนฟ้องคดีดังกล่าวทันทีเมื่อได้รับเงินและได้รับเช็คล่วงหน้าจำนวน 22 ฉบับ ดังกล่าว และเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ถอนฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลฎีกาแล้ว

ซึ่งจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คสั่งจ่ายได้จำนวน 21 ฉบับ เป็นเงิน 9 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติเช็คกับนายสุทิน ใจธรรม และนางสาวจารุวรรณ ภูษณภิบาลคุปต์ ต่อสถานีตำรวจฯ แล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 46

ต่อมาในเดือนธันวาคม 2565 บริษัทได้ทำบันทึกการชดใช้ค่าเสียหาย (เพิ่มเติม) ฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 กับนายสุทิน ใจธรรม และบริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด (“ลูกหนี้”) โดยตกลงให้บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1

จำกัดชำระเงินเจ้าหนี้ค่าเชื้อเพลิงไม้สับ (“บริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด”) จำนวน 9 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) แทน ซึ่งถือเป็นการจ่ายชำระลูกหนี้ และบริษัทได้บันทึกไว้เป็นเงินรับตามบันทึกการชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวนี้ทั้งจำนวนภายใต้เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และส่วนที่เหลืออีกจำนวน 1 ล้านบาท ลูกหนี้ตกลงชำระให้แก่บริษัทเป็นรายเดือนๆ ละ 100,000 บาท โดยเริ่มชำระตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ในปี 2566 บริษัทได้รับชำระครบถ้วนแล้ว

ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีเงินรับตามบันทึกการชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 0 ล้านบาท และ 9 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ

#### 24. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ยืมระยะยาวมีรายการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม	
	2566	2565
ยอดเงินคงเหลือต้นปี	62,640,526	105,840,504
เงินกู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	-	-
จ่ายชำระคืนระหว่างปี	-	(43,199,978)
ลดลงจากการขายบริษัทย่อย	(62,640,526)	-
ยอดคงเหลือยกไปสิ้นปี	-	62,640,526
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	(43,200,000)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-	19,440,526

#### บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด

บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ตามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 9 สัญญา (ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2553 วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 และวันที่ 6 ธันวาคม 2559) เพื่อใช้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ยืมคงเหลือจำนวน 145 ล้านบาท และ 205 ล้านบาท ตามลำดับ มีรายละเอียดดังนี้

- วงเงินที่ 1 จำนวน 173 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจำนวน) เพื่อชำระหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรต่างประเทศ
- วงเงินที่ 2 จำนวน 142 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจำนวน) เพื่อชำระหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรในประเทศ
- วงเงินที่ 3 จำนวน 120 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจำนวน) เพื่อชำระค่าก่อสร้างอาคารผลิตไฟฟ้า
- วงเงินที่ 4 จำนวน 60 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจำนวน) เพื่อชำระค่าก่อสร้างงานรากฐานอาคารผลิตไฟฟ้า
- วงเงินที่ 5 จำนวน 2 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจำนวน) เพื่อชำระค่าควบคุมงานก่อสร้าง

- วงเงินที่ 6 จำนวน 13 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจำนวน) เพื่อชำระค่าค่าประกันผู้บริหาร
- วงเงินที่ 7 จำนวน 10 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจำนวน) เพื่อชำระค่าระบบป้องกันอัคคีภัย
- วงเงินที่ 8 จำนวน 29 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจำนวน) เพื่อซื้อเชื้อเพลิงและชำระเจ้าหน้าที่การค้า
- วงเงินที่ 9 จำนวน 0.71 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วทั้งจำนวน) เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันผู้บริหาร

ต่อมาบริษัทได้รับการผ่อนปรนการชำระหนี้ที่ค้างชำระและอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวตามสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 5 สัญญา (ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 10 กรกฎาคม 2561) โดยตกลงให้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชำระหนี้และอัตราดอกเบี้ยสรุปได้ดังนี้

- เดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ย
- เดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2561 ชำระเงินต้นเดือนละ 90,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท
- เดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 ชำระเงินต้นเดือนละ 90,000 บาท ถึง 1,600,000 บาท
- เดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2564 ชำระเงินต้นเดือนละ 90,000 บาท ถึง 1,700,000 บาท
- เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ชำระเงินต้นเดือนละ 90,000 บาท ถึง 2,200,000 บาท
- เดือนมิถุนายน 2567 ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงมีดังนี้

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 0.50 ถึง MLR + 1 ต่อปี ตั้งแต่ มกราคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2563
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR + 1 ต่อปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

และเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 บริษัทได้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3) กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทสามารถชำระคืนเงินกู้ได้เพิ่มเติมจำนวน 15 ล้านบาท ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ธนาคารจะยินยอมเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นอัตราร้อยละ MLR-0.25 ต่อปี

เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีหลักประกัน ดังต่อไปนี้

- ที่ดินทั้งหมดพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต
- เครื่องจักรจำนวน 17 เครื่อง
- กรรมการบริษัท
- หุ้นสามัญของผู้ถือหุ้น 2 ท่าน (บุคคลธรรมดา)
- หุ้นสามัญของบริษัทย่อย ซึ่งโดยถือบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,650,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
- บริษัทใหญ่

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้

บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไออีซี สระแก้ว จำกัด (บริษัทย่อย) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ดังนั้นบริษัทจึงจำหน่ายเงินกู้ยืมระยะยาวออกจากงบการเงินของกลุ่มบริษัท

25. หนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แสดงได้ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	16,846,255	4,166,042
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย	250,105	123,825
เงินจ่ายชำระ	(4,140,169)	(3,111,668)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	12,956,191	1,178,199
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	(1,746,513)	(793,826)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	11,209,678	384,373

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 3.89 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทเป็นจำนวน 2.99 ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในรายการต่อไปนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	4,071,267	3,850,219
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	250,105	123,825
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	680,000	680,000
	5,001,372	4,654,044

26. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานมีการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	3,606,726	5,150,117	2,218,636	3,905,498
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ	-	(15,000)	-	-
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยงวดปัจจุบัน	(1,084,353)	723,717	221,378	442,582
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่				
ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	(301,520)	(2,252,108)	(948,136)	(2,129,444)
โอนออกจากการขายบริษัทย่อย	(451,853)	-	-	-
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>1,769,000</u>	<u>3,606,726</u>	<u>1,491,878</u>	<u>2,218,636</u>

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ต้นทุนบริการปัจจุบัน				
ต้นทุนการให้บริการ	(1,155,272)	595,226	158,369	349,631
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	70,919	128,491	63,009	92,951
	<u>(1,084,353)</u>	<u>723,717</u>	<u>221,378</u>	<u>442,582</u>

ผล (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานกำหนดไว้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ผล (กำไร) ขาดทุนที่เกิดจาก				
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	251,802	(195,992)	251,802	(73,326)
การปรับปรุงประสิทธิภาพ	(553,322)	(2,056,116)	(1,199,938)	(2,056,118)
	<u>(301,520)</u>	<u>(2,252,108)</u>	<u>(948,136)</u>	<u>(2,129,444)</u>

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	ร้อยละ			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
อัตราคิดลด	3.12 - 3.45	2.84 - 3.65	3.12	2.84
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	3 - 5	3	5	3
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	2.39 - 28.65	2.39 - 28.65	2.39 - 28.65	2.39 - 28.65
อัตราการเสียชีวิต	100 ของตาราง มรณะไทย พ.ศ. 2560	100 ของตาราง มรณะไทย พ.ศ. 2560	105 ของตาราง มรณะไทย พ.ศ. 2560	105 ของตาราง มรณะไทย พ.ศ. 2560
อัตราการทุพพลภาพ	5 ของตาราง มรณะไทย พ.ศ. 2560	5 ของตาราง มรณะไทย พ.ศ. 2560	5 ของตาราง มรณะไทย พ.ศ. 2560	5 ของตาราง มรณะไทย พ.ศ. 2560
อายุครบเกษียณ (ปี)	60	60	60	60

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
อัตราคิดลด				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(201,283)	(352,593)	(163,049)	(148,828)
ลดลงร้อยละ 1	237,159	419,060	191,878	171,049
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	225,987	390,612	178,643	159,502
ลดลงร้อยละ 1	(195,371)	(335,109)	(155,027)	(141,488)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20	(172,844)	(334,190)	(127,379)	(106,586)
ลดลงร้อยละ 20	202,873	407,594	147,703	122,138

27. ประมาณการหนี้สิน

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา	33,983,628	39,669,501	33,983,628	39,669,501
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง	8,325,825	8,325,825	-	-
ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สิน ของบริษัทย่อย	-	-	77,941,443	77,941,443
รวม	<u>42,309,453</u>	<u>47,995,326</u>	<u>111,925,071</u>	<u>117,610,944</u>
จัดประเภทรายการ				
ส่วนที่หมุนเวียน	33,983,628	39,669,501	33,983,628	39,669,501
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน	8,325,825	8,325,825	77,941,443	77,941,443
	<u>42,309,453</u>	<u>47,995,326</u>	<u>111,925,071</u>	<u>117,610,944</u>

ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา

ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญาเป็นประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญาการให้บริการติดตั้งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง

ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง

โปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 46

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สินของบริษัทย่อย

บริษัทรับรู้ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สินจากการค้าประกันให้กับบริษัทย่อยตามสัญญาที่ต้องร่วมรับภาระหนี้ต่อบุคคลภายนอก สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
บริษัท ไออีซี บีซิเนส พาร์ทเนอร์ จำกัด	77,941,443	77,941,443
	<u>77,941,443</u>	<u>77,941,443</u>

28. ทุนเรือนหุ้น

ทุนเรือนหุ้นมีรายการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

ราคาตาม มูลค่าหุ้น (บาท)	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2566		2565	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)
<b>ทุนจดทะเบียน/หุ้นที่ออกและชำระแล้ว</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม				
-หุ้นสามัญ	4.00	623,363,850	2,493,455,400	
-หุ้นสามัญ	0.01			447,657,627,426
ลดทุน - 21 พฤศจิกายน 2565		-	-	(198,312,088,757)
เพิ่มทุน - 22 พฤศจิกายน 2565		-	-	1,331
	0.01	-	-	249,345,540,000
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจาก 0.01 บาท เป็น 4 บาท				
- 24 พฤศจิกายน 2565	4.00	-	-	623,363,850
ลดทุนโดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจาก 4 บาท เป็น 0.50 บาท				
- 8 กุมภาพันธ์ 2566		-	(2,181,773,475)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	4.00			623,363,850
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	0.50	623,363,850	311,681,925	

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ได้มติอนุมัติ ดังนี้

- 1) ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 4,476,576,274.26 บาท เหลือจำนวน 2,493,455,386.69 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจำหน่ายได้จำนวน 198,312,088,757 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.01 บาท และบริษัทได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
- 2) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 13.31 บาท จากเดิมจำนวน 2,493,455,386.69 บาท เป็นจำนวน 2,493,455,400 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,331 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.01 บาท เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นจากการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท และบริษัทได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

- 3) ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวน 1,331 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.01 บาท ให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ) และบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนและจดทะเบียนทุนชำระดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
- 4) ให้โอนส่วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 464,905,198.16 บาท ทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,095,974.65 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 1,422,184,596.50 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
- 5) ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทในอัตรา 400 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.01 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 4 บาท และบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
- 6) ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,181,773,475 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,493,455,400 บาท คงเหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 311,681,925 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นสามัญจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 4 บาท คงเหลือมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยให้นำทุนจดทะเบียนที่ลดดังกล่าวจำนวน 2,181,773,475 บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และบริษัทได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนั้นผลกำไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แสดงได้ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	(1,418,830,485)	(2,254,718,890)
ลดทุนมาชดเชยผลขาดทุน	2,181,773,475	2,181,773,475
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(31,176,666)	203,798,949
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	<u>731,766,324</u>	<u>130,853,534</u>

- 7) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 411,681,925 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 311,681,925 บาท เป็นจำนวน 723,363,850 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 823,363,850 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
- 8) ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวน 823,363,850 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ) จำนวน 615,575,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 207,787,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในกรณีที่มีเศษหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้บริษัทนำหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวไปรวมจัดสรรให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ)

29. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

	บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	-	1,422,184,596
ลดส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อล้างขาดทุนสะสม	-	(1,422,184,596) *
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-

\* ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28

30. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดสรรสำรองตามกฎหมายด้วยจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าสำรองนี้จะมียอดเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองดังกล่าวจะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

31. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัท/บริษัท ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการกำหนดงบประมาณรวมทั้งจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน และประเมินผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัท คือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท

ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานของกลุ่มบริษัทที่รายงานโดยใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในทุกเดือน

กลุ่มบริษัทมี 2 ส่วนงานที่รายงานที่สำคัญ ดังนี้

- ส่วนงานที่ 1 คือ ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม และบริการติดตั้งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ส่วนงานที่ 2 คือ ธุรกิจลงทุน โครงการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (ธุรกิจโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จากขยะ และจากเชื้อเพลิงชีวมวล)

### ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัท/บริษัทดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัท/บริษัทมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว

### ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

	ล้านบาท					
	งบการเงินรวม					
	ส่วนงาน 1		ส่วนงาน 2		รวม	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
รายได้จากการดำเนินงาน						
- รายได้จากลูกค้าภายนอก	19	41	82	309	101	350
รายได้อื่น						
- รายได้จากลูกค้าภายนอก	40	8	22	10	62	18
- รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	2	-	-	-	2
รวม	59	51	104	319	163	370
หักตัดรายการระหว่างกัน	-	(2)	-	-	-	(2)
รายได้รวม	59	49	104	319	163	368
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	-	5	-	5
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)	(1,083)	85	20	(41)	(1,063)	44
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ของลูกหนี้ (กลับรายการ)	36	8	(59)	1	(23)	9
กำไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหักภาษี	201	(226)	(184)	(199)	17	(425)
<b>สินทรัพย์ส่วนงานที่รายงาน</b>	<b>591</b>	<b>416</b>	<b>303</b>	<b>990</b>	<b>894</b>	<b>1,406</b>
เงินลงทุน	156	49	-	-	156	49
หนี้สินส่วนงาน	148	96	25	245	173	341

### ลูกค้ารายใหญ่

รายได้จากลูกค้ารายหลักสามรายของกลุ่มบริษัท/บริษัท คือ หน่วยงานภาครัฐ 3 แห่ง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เป็นจำนวนเงิน 67 ล้านบาท และ 341 ล้านบาท ตามลำดับ

32. รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า

รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า เป็นรายได้จากการได้รับสนับสนุนส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในอัตรา 6.50 บาท และ อัตรา 8 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงและจากขยะในอัตรา 3.5 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 5 ปี และ 7 ปี ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 บริษัทย่อย (บริษัท จีเดค จำกัด) ได้รับหนังสือแจ้งไม่อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงสนับสนุนค่าไฟฟ้าจาก Adder เป็น FIT จากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

33. รายได้อื่น

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รายได้ค่าที่ปรึกษา	-	-	840,000	1,170,000
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค	1,306,163	636,159	1,171,763	636,159
เงินอุดหนุนนายจ้างจากสำนักงานประกันสังคม	-	477,000	-	81,000
เงินรับตามคำพิพากษาของศาล	15,228,961	6,053,896	15,228,961	6,053,896
รับเงินค่าทดแทนการใช้พื้นที่จากกฟผ.	16,476,757	-	16,476,757	-
รายได้จากการตัดเจ้าหนี้	20,400,000	-	-	-
รายได้อื่นๆ	4,762,445	3,051,606	4,270,923	419,359
	<u>58,174,326</u>	<u>10,218,661</u>	<u>37,988,404</u>	<u>8,360,414</u>

34. ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ค่าใช้จ่ายในการขาย	73,354	4,443,565	-	-
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	61,586	681,435	17,563	36,299
	<u>134,940</u>	<u>5,125,000</u>	<u>17,563</u>	<u>36,299</u>

35. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	18,292,584	24,727,777	11,979,349	18,557,427
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	700,000	700,000	700,000	700,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์	6,984,047	8,833,141	4,023,624	4,217,210
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	853,409	602,406	829,487	242,759
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	2,474,029	3,243,746	1,810,000	2,117,000
ค่าที่ปรึกษาและอื่น	12,375,822	5,587,893	9,217,423	1,160,088
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,610,670	13,017,706	5,912,252	7,248,949
ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์	-	2,900,000	-	-
ค่ากำจัดแผงโซลาร์เซลล์	363,426	1,291,828	-	-
ค่าปรับงานล่าช้า	(8,312,937)	15,646,931	(8,312,937)	15,646,931
อื่นๆ	3,981,800	7,514,197	987,674	2,140,317
	<u>48,322,850</u>	<u>84,065,625</u>	<u>27,146,872</u>	<u>52,030,681</u>

ค่าใช้จ่ายพนักงานบางส่วนแสดงรวมไว้ในต้นทุนขายหรือต้นทุนให้บริการ

36. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>ผู้บริหาร</b>				
เบี้ยประชุมกรรมการ	700,000	700,000	700,000	700,000
เงินเดือนและผลตอบแทนอื่น	3,394,363	4,656,019	2,278,750	2,359,287
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	38,247	33,600	18,000	9,750
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	40,050	50,760	20,610	31,500
	<u>4,172,660</u>	<u>5,440,379</u>	<u>3,017,360</u>	<u>3,100,537</u>
<b>พนักงานอื่น</b>				
เงินเดือนและผลตอบแทนอื่น	25,500,075	51,110,593	9,472,629	21,103,828
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	429,452	866,881	93,000	129,300
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	101,786	587,215	84,495	531,952
	<u>26,031,313</u>	<u>52,564,689</u>	<u>9,650,124</u>	<u>21,765,080</u>
	<u>30,203,973</u>	<u>58,005,068</u>	<u>12,667,484</u>	<u>24,865,617</u>

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัท/บริษัท ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท/บริษัท บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัท/บริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียน เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลัง และจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

37. ค่าใช้จ่ายอื่น

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	84,338,211	272,566,864	(466)	86,386,956
ขาดทุนจากการตัดบัญชีทรัพย์สิน	2,583,408	363,576	1,377,617	159,687
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม				
จ่ายล่วงหน้า	-	23,281,263	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า	(3,399,470)	19,232,550	(3,399,470)	19,232,550
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อค้า	9,323,563	317,588	9,323,563	317,588
	<u>92,845,712</u>	<u>315,761,841</u>	<u>7,301,244</u>	<u>106,096,781</u>

38. ต้นทุนทางการเงิน

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ดอกเบี้ยจ่าย				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	61,205
สถาบันการเงิน	145,722	5,075,001	-	-
อื่น	250,106	330,075	123,826	151,801
	<u>395,828</u>	<u>5,405,076</u>	<u>123,826</u>	<u>213,006</u>

39. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปและต้นทุนการให้บริการ	36,650,484	221,494,847	13,166,758	18,283,708
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องจักร	6,475,500	31,130,778	-	-
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	4,172,660	4,846,246	3,017,360	3,100,537
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	26,031,313	52,524,739	9,650,124	21,765,080
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	26,065,079	57,661,229	5,912,252	7,248,949
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่นๆ	14,980,906	8,609,350	11,027,423	3,277,088
ขาดทุนจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค่า	5,924,094	19,550,138	5,924,094	19,550,138
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีทรัพย์สิน	86,921,619	296,064,427	1,377,151	86,386,956
ค่าปรับงานล่าช้า	(8,312,937)	15,646,931	(8,312,937)	15,646,931
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	1,079,838,554	-	870,591,940	-
อื่นๆ	12,423,806	28,249,439	5,870,213	6,801,776
	<u>1,291,171,078</u>	<u>735,778,124</u>	<u>918,224,378</u>	<u>182,061,163</u>

40. ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กัลป์รายการ)

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ขาดทุนจากการด้อยค่า (กัลป์รายการ)				
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	1,741,149	1,109,080	11	-
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อเงินลงทุน	(4,000,000)	(6,000,000)	(4,000,000)	(6,000,000)
เงินลงทุนบริษัทย่อย (กัลป์รายการ)	(1,075,000,000)	-	(1,075,000,000)	400,000,000
ค่าค่าความนิยม	(102,588,145)	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(4,138,189)	-	(1,369,546)	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	38,466,999	-	38,466,999
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	99,071,882	88,504,490	(1,333,266)	(2,595,830)
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	(26,915,429)	(74,748,923)	-	56,237,098
สิทธิการใช้ระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า	27,487,961	305,441	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้	12,292,071	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	842,405	(3,867,743)	(965,892)	(1,245,705)
	<u>(1,071,206,295)</u>	<u>43,769,344</u>	<u>(1,082,668,693)</u>	<u>484,862,562</u>

41. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2567 - 2571 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้นกลุ่มบริษัท/บริษัทยังมีได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัท/บริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

42. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระแล้วในระหว่างปี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2566	2565	2566	2565
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นของบริษัทใหญ่	(พันบาท)	(33,487)	(427,643)	200,957	(293,576)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	(พันหุ้น)	623,364	623,364	623,364	623,364
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาทต่อหุ้น)	(0.053719)	(0.686024)	0.322375	(0.470954)

43. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สรุปได้ดังนี้

• **บริษัท จีเดค จำกัด**

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 บริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ในกิจการประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน และประเภท 7.26 กิจการบำบัดน้ำเสีย กำจัดหรือขนถ่ายกากอุตสาหกรรมหรือสารเคมีที่เป็นพิษสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลาแปดปีสำหรับกิจการกำจัดขยะโดยการเผา นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลาแปดปีสำหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะ นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
- ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตรากำหนดห้าปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมสำหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะ
- ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น สำหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะ
- ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละยี่สิบห้าของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในอัตราส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบริษัทย่อยเริ่มมีรายได้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557

- **บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แดง จำกัด**

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 และวันที่ 25 มีนาคม 2556 บริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ในกิจการประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐานสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
- ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตรากำหนดห้าปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
- ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละยี่สิบห้าของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในอัตราส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบริษัทย่อยเริ่มมีรายได้เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2557

- **บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด**

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 บริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ในกิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภค และบริการขั้นพื้นฐาน สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และให้รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่ เศษ หรือของเสียจากกระบวนการผลิต
- ในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีผลขาดทุนเกิดขึ้นสามารถนำผลขาดทุนนั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาเท่านั้น
- ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตรากำหนดห้าปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
- ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละยี่สิบห้าของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในอัตรารส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบริษัทเริ่มมีรายได้เมื่อเมษายน 2556

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 บริษัทได้จำหน่ายบริษัทย่อย (บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด) แล้ว

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย 3 แห่ง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

	ล้านบาท					
	งบการเงินรวม					
	2566			2565		
กิจการที่ได้รับ การส่งเสริม	กิจการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริม	รวม	กิจการที่ได้รับ การส่งเสริม	กิจการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริม	รวม	
รายได้						
รายได้จากการขายหรือ การให้บริการ	-	62	62	248	62	310
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่ม ราคารับซื้อไฟฟ้า	-	40	40	40	-	40
รายได้อื่น	-	59	59	-	10	10
<b>รวมรายได้</b>	<b>-</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>288</b>	<b>72</b>	<b>360</b>

#### 44. เครื่องมือทางการเงิน

##### นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัท/บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

##### การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือ การรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่อมั่นของตลาด และก่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้กำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

##### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท/บริษัท

กลุ่มบริษัท/บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวอย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

##### ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัท/บริษัท มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากรายการค้าโดยส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท

##### ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัท/บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ เมื่อครบกำหนด

กลุ่มบริษัท/บริษัทได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่ง ๆ ณ วันที่ในรายงาน มีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่รายงาน ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเป็นผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

**ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง**

กลุ่มบริษัท/บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัทและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลงรวมทั้งผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และบริษัทได้ยืนยันให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มบริษัทและบริษัทต่อไปอย่างต่อเนื่อง

**การกำหนดมูลค่ายุติธรรม**

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน รวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม หากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัท/บริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริษัท/บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

**45. ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีภาระผูกพัน ดังนี้

	ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน</b>				
โครงการปรับปรุงเครื่องจักรผลิตกระดาษ				
ไฟฟ้าพลังงานแสง	-	1	-	-
<b>ภาระผูกพันอื่นๆ</b>				
หนังสือค้ำประกันจากธนาคารและแคชเชียร์				
เช็คเพื่อค้ำประกันสัญญาการให้บริการและ				
ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า	32	45	32	43
	<u>32</u>	<u>46</u>	<u>32</u>	<u>43</u>

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 บริษัท (“ผู้ซื้อ”) ได้ทำสัญญาซื้อจากที่เหลือจากการคัดแยกปุ๋ยอินทรีย์กับบริษัทอื่นแห่งหนึ่ง (“ผู้ขาย”) โดยตกลงซื้อจากที่เหลือจากการคัดแยกปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในโครงการผลิตพลาสติกรีไซเคิล กำหนดราคาซื้อขายในระยะเวลา 2 ปีแรกนับจากวันที่ซื้อครั้งแรกในอัตราคงที่เมตริกตันละ 161 บาท และปรับเพิ่มร้อยละ 2 ทุกปี รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยกำหนดให้วางเงินประกันตามสัญญาจำนวน 5 ล้านบาท และภายใต้สัญญาได้กำหนดเงื่อนไขที่สำคัญ ได้แก่ เกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย และการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาในส่วนที่สำคัญ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในกรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและค่าปรับในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี รวมทั้ง ค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอม จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 บริษัทยังไม่ได้รับแจ้งการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าปรับจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินประกันตามสัญญาข้างต้นไว้แล้วจำนวน 5 ล้านบาท รวมทั้งจะติดตามการขอคืนเงินประกันดังกล่าว

46. คดีความหรือการฟ้องร้อง และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

● คดีความที่บริษัทและบริษัทย่อยฟ้องร้อง

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัท)

หมายเลขคดี	โจทก์/ผู้ร้อง	จำเลย/ผู้คัดค้าน	รายละเอียดของคดี
คำที่ พ 1830/2559 แดงที่ พ 6016/2559 คำที่ 202/2560 แดงที่ 2420/2566	บริษัท	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 บริษัทยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งข้อหาผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพย์ฟ้องร้อง จำนวน 244.77 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ได้โอนคดีไปศาลปกครอง ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงิน 31.05 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือค้ำประกัน ชดใช้ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันให้แก่บริษัท ต่อมาวันที่ 16 มกราคม 2567 บริษัทยื่นอุทธรณ์ และชำระค่าธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ ซึ่งยังอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดซึ่งยังไม่ทราบผล
พ.780/2561 พ.1281/2562	บริษัท	นางวารภรณ์ เพชรารภรณ์ และพวกรวม 5 คน	เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งข้อหาผิดสัญญาซื้อขายหุ้น ทุนทรัพย์ฟ้องร้อง จำนวน 53.75 ล้านบาท ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินมัดจำค่าหุ้นคืนให้แก่บริษัท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล และเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชำระเงินมัดจำค่าหุ้นคืนให้แก่บริษัท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าชำระเสร็จสิ้น ต่อมาจำเลยขอยื่นฎีกาต่อศาล และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ศาลฎีกา

หมายเลขคดี	โจทก์/ผู้ร้อง	จำเลย/ผู้คัดค้าน	รายละเอียดของคดี
			พิพากษาให้จำเลย (1, 2 และ 4) ชำระคืนเงินมัดจำให้แก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย 7.5 ต่อปี และร้อยละ 5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ปัจจุบันคดีถึงที่สุดแล้ว
คำที่ พ. 310/2563	บริษัท	บริษัท ไออีซี บิซิเนส พาร์ท เนอร์ส จำกัด (“บริษัทย่อย”)	เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 บริษัทได้ยื่นฟ้องแพ่งเกี่ยวกับมูลหนี้ กู้ยืมเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน และผิดนัดชำระหนี้ และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ศาลให้จำเลยชำระเงินจำนวน 21.02 ล้านบาทให้แก่โจทก์ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 กันยายน 2565 บริษัทย่อยบันทึกหนี้สินดังกล่าวไว้แล้วจำนวน 21.02 ล้านบาท แสดงในบัญชีเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และบริษัทได้ยึดทรัพย์จำเลย ได้แก่ ที่ดิน 16 แปลงและสิ่งปลูกสร้างต่อสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
อ.554/2565	บริษัท	นางสาวจรรุ วรรณ ภูษณภิ บาลคุปต์ และพวกรวม 2 คน	เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 บริษัทได้ยื่นฟ้องในข้อหาร่วมกันกระทำความผิดต่อ พรบ. เชื้อ มูลค่า 4.05 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 จำเลยทั้งสองรับสารภาพ ตกลงเงื่อนไขชำระกับผู้เสียหายได้แล้ว และเมื่อ 17 กรกฎาคม 2566 คู่ความเจรจาตกลงกันได้ จำเลยขอใช้เงินให้โจทก์ครบถ้วนและจำเลยมอบสิทธิรับเงินประกันตัวในคดีให้แก่ผู้เสียหาย โจทก์ถอนคำร้องทุกข์ ศาลเห็นว่าคดีเมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปให้จำหน่ายคดีออกจากระบบความ และเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 บริษัทได้รับเงินประกันตัว 0.24 ล้านบาท (จำเลยมอบสิทธิให้แก่บริษัท)
คำที่ พ. 2431/2566	บริษัท	บริษัท ยูโรเวสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งขอหาผิดสัญญาซื้อขาย เรืองเงินคืน ทุนทรัพย์ฟ้องร้อง จำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งจนถึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลยังไม่ทราบผล

บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด (IEC GREEN)

หมายเลขคดี	โจทก์/ผู้ร้อง	จำเลย/ผู้คัดค้าน	รายละเอียดของคดี
อ.1656/2560 อ.3005/2561	บริษัทย่อย (IEC GREEN)	นายภูษณ ปริมาโนช และพวกรวม 6 คน	เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 บริษัทยื่นฟ้องต่อศาลขอหาถือโงง การจัดซื้อ Bio Scrubber Emission ทุนทรัพย์ฟ้องร้อง จำนวน 20.50 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง บริษัทย่อยจึงได้ยื่นอุทธรณ์ไว้แล้วซึ่งจนถึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลยังไม่ทราบผล

บริษัท จีเดค จำกัด (GIDEC)

หมายเลขคดี	โจทก์/ผู้ร้อง	จำเลย/ผู้คัดค้าน	รายละเอียดของคดี
พ.1775/2561	บริษัทย่อย (GIDEC)	บริษัท ฟลอร่า เทคโนโลยี่ จำกัด	วันที่ 4 กันยายน 2561 บริษัทย่อยยื่นฟ้องต่อศาลขอหาผิดสัญญางานที่ปรึกษาการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ทุนทรัพย์ฟ้องร้อง จำนวน 13.71 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ศาลแพ่งพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามฟ้อง จำนวน 11.84 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยนับจากวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 จนกว่าจะชำระเสร็จ ซึ่งจนถึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการสืบทรัพย์บังคับคดี

บริษัท ไออีซี แม่ตา แม่แดง จำกัด (IECMT)

หมายเลขคดี	โจทก์/ผู้ร้อง	จำเลย/ผู้คัดค้าน	รายละเอียดของคดี
อ.1671/2560 อ.3006/2561	บริษัทย่อย (IECMT)	นายภูษณ ปริมาโนช และพวกรวม 6 คน	วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่อยยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งขอหาแสดงความเท็จและปกปิดความจริงในการจัดซื้อ Line Conditioner โครงการแม่มาลัย โดยไม่มีการซื้อขายจริง ทุนทรัพย์ฟ้องร้อง จำนวน 10.52 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องอย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าไว้เต็มจำนวนแล้ว บริษัทย่อยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ไว้แล้ว ซึ่งจนถึงปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลยังไม่ทราบผล

หมายเลขคดี	โจทก์/ผู้ร้อง	จำเลย/ผู้คัดค้าน	รายละเอียดของคดี
อ.1673/2560 อ.3007/2561	บริษัทย่อย (IECMT)	นายภูษณ ปริยมาโนช และพวกรวม 6 คน	วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่อยยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งขอหาแสดงความเท็จและปกปิดความจริงในการจัดซื้อ Line Conditioner โครงการแม่ทา โดยไม่มีการซื้อขายจริง ทุนทรัพย์ฟ้องร้อง จำนวน 20.37 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าไว้เต็มจำนวนแล้ว ต่อมา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ศาลพิพากษากลับให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 และ จำเลยที่ 4 และสั่งปรับจำเลยที่ 6 จำนวน 6,000 บาท วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 บริษัทยื่นคำร้องขอขยายฎีกาต่อศาล ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายฎีกา บริษัทยื่นฎีกาต่อศาลในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 และในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 บริษัทรับฎีกาของจำเลย และในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทยื่นขอขยายระยะเวลาแก้ฎีกา ศาลอนุญาตให้ภายใน 27 มีนาคม 2567

บริษัท ไออีซี สระแก้ว จำกัด (IECSK1)

หมายเลขคดี	โจทก์/ผู้ร้อง	จำเลย/ผู้คัดค้าน	รายละเอียดของคดี
พ.386/2562	บริษัทย่อย (IECSK1)	นางสาวจรรุ วรรณ ภูษณภ บาลคุปต์ และพวกรวม 2 คน	วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 บริษัทย่อยยื่นฟ้องต่อศาลขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้ ทุนทรัพย์ฟ้องร้อง จำนวน 2.93 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2.93 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5% ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวนตามฟ้องดังกล่าว คดีถึงที่สุดแล้ว

● คดีความที่บริษัทและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้อง

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัท)

หมายเลขคดี	โจทก์/ผู้ร้อง	จำเลย/ผู้คัดค้าน	รายละเอียดของคดี
พ.1042/2564	นายมรุตพงศ์ ศิริวัฒน์	บริษัท	วันที่ 1 มีนาคม 2564 บริษัทถูกฟ้องร้องขอหาละเมิด เรียกค่าเสียหายทำให้เสียชื่อเสียง ทูททรัพย์สินฟ้องร้อง จำนวน 11 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง โจทก์ไม่อุทธรณ์ คดีถึงที่สุดแล้ว
พ.1043/2564	นายสุนันท์ ศรีใจพระเจริญ	บริษัท	วันที่ 1 มีนาคม 2564 บริษัทถูกฟ้องร้องขอหาละเมิด เรียกค่าเสียหายทำให้เสียชื่อเสียง ทูททรัพย์สินฟ้องร้อง จำนวน 2 ล้านบาท ซึ่งจนถึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ยังไม่ทราบผล

บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด (IEC GREEN)

หมายเลขคดี	โจทก์/ผู้ร้อง	จำเลย/ผู้คัดค้าน	รายละเอียดของคดี
อ.1991/2561	บริษัท แอล พี เอส จำกัด	บริษัทย่อย (IEC GREEN)	วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 บริษัทย่อยถูกฟ้องร้องขอหาฟ้องเท็จ และเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ศาลให้จำหน่ายคดีชั่วคราว เพื่อรอผลคดีหลัก อ. 1656/2560

บริษัท จีเดค จำกัด (GIDEC)

หมายเลขคดี	โจทก์/ผู้ร้อง	จำเลย/ผู้คัดค้าน	รายละเอียดของคดี
99/65	เทศบาลนครหาดใหญ่	บริษัทย่อย (GIDEC)	วันที่ 29 มิถุนายน 2565 บริษัทย่อยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลปกครองสงขลาข้อหาผิดสัญญา เนื่องจากมีขยะที่ไม่เข้าเตาเผาเพื่อกำจัดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2561 จำนวน 76,105 ตัน ทูททรัพย์สินฟ้องร้องจำนวน 28 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้รับสำเนาคำฟ้องเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 และได้ยื่นคำให้การต่อศาลแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ซึ่งจนถึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลยังไม่ทราบผล
คำที่ 111/66	บริษัทย่อย (GIDEC)	เทศบาลนครหาดใหญ่	วันที่ 18 กันยายน 2566 บริษัทย่อยยื่นฟ้องต่อศาลในคดีผิดสัญญา เนื่องจากไม่ชำระค่ากำจัดขยะประจำงวดเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน 2566 ทูททรัพย์สินฟ้องร้อง จำนวน 5.95 ล้านบาท ซึ่งจนถึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลยังไม่ทราบผล

บริษัท ไออีซี บีซิเนส พาร์ทเนอร์ส จำกัด (IECBP)

หมายเลขคดี	โจทก์/ผู้ร้อง	จำเลย/ผู้คัดค้าน	รายละเอียดของคดี
คดีแพ่ง หมายเลขคำที่ 219/2552	บริษัท IGA	บริษัทย่อย (IECBP)	วันที่ 22 มกราคม 2552 บริษัทย่อยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลโดยบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แก๊สโซลล์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอให้พิคสัญญาซื้อขายเรียกเงินค้างชำระคืนพร้อมค่าทนายความจำนวน 1 ล้านบาท และค่าเสียหายจากการไม่ชำระหนี้ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน โดยมีทุนทรัพย์ในการฟ้องร้องจำนวน 77.21 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82.54 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้บันทึกเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินและประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้องดังกล่าวแล้ว จำนวน 69 ล้านบาท และจำนวน 8 ล้านบาท ตามลำดับ ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลเห็นว่ามิเหตุอันควรให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้ประนีประนอมยอมความกัน จึงให้เลื่อนการพิจารณาคดีออกไป และเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ศาลตัดสินให้จำเลยชำระเงินจำนวน 26 ล้านบาท ต่อมาบริษัทย่อยยื่นอุทธรณ์ต่อศาล และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ศาลอุทธรณ์พิพากษาขึ้น และเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 บริษัทย่อยยื่นฎีกาต่อศาล เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ศาลฎีการับเป็นฎีกา ซึ่งจนถึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลยังไม่ทราบผล

บริษัท ไออีซี แม่ตา แม่แดง จำกัด (IECMT)

หมายเลขคดี	โจทก์/ผู้ร้อง	จำเลย/ผู้คัดค้าน	รายละเอียดของคดี
พ.4271/2561	นายสมชาย เลิศจิเศษธีรกุล	บริษัทย่อย (IECMT)	วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 บริษัทถูกฟ้องร้องขอให้ศาลเมิด เรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพย์ฟ้องร้องจำนวน 50 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว เพื่อรอฟังข้อเท็จจริงคดีอาญาที่เกี่ยวข้องเนื่องกันถึงที่สุดก่อน

หมายเลขคดี	โจทก์/ผู้ร้อง	จำเลย/ผู้คัดค้าน	รายละเอียดของคดี
อ.2016/2561 อ.765/2562	นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล	บริษัทย่อย (IECMT)	วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 บริษัทถูกฟ้องร้องขอหาฟ้องเท็จ และเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ศาลมีคำสั่งให้ยกคำร้องและให้จำหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอคดีหลัก (อ.1671/2560) มีคำพิพากษาถึงที่สุดก่อน
อ.2271/2561 อ.3057/2561	นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล	บริษัทย่อย (IECMT)	วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 บริษัทถูกฟ้องร้องขอหาฟ้องเท็จ ศาลสั่งให้จำหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอคดีหลัก (อ.1673/2560) มีคำพิพากษาถึงที่สุดก่อน

### การประเมินภาษีจากกรมสรรพากร

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 บริษัทย่อย (บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด) ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับปีภาษี 2559 ถึง 2561 และเดือนภาษีกันยายน 2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 จากกรมสรรพากร รวม 22 ฉบับ โดยให้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม รวมทั้งสิ้นจำนวน 11.47 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 บริษัทย่อยได้ยื่นคำอุทธรณ์คัดค้านต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งจนถึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่ทราบผล

### การกล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารเดิมของบริษัท

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษอดีตกรรมการและอดีตผู้บริหารบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“IEC”) กับพวกรวม 25 คนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีร่วมกันกระทำความผิดหน้าที่โดยทุจริต เบียดบังทรัพย์สิน และแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายทำให้ IEC เสียหาย ตลอดจนจัดทำหรือยินยอมให้มีการจัดทำบัญชีของ IEC ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงต่อความเป็นจริง เพื่อลวงบุคคลใดๆ เกี่ยวกับการลงทุนซื้อหุ้นบริษัทย่อย การเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง และการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องจักร ในความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ธุรกรรมต่างดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง 307 308 311 312 และ 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 86 91 352 353 และ 354 แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแต่ละกรณีอาจต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนถึงหนึ่งล้านบาท ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้จัดกลุ่มคดีเป็น 6 กลุ่มคดี สรุปได้ดังนี้

#### กลุ่มคดีที่ 1 (คดีพิเศษที่ 29/2561)

1.1) กระทำความผิดหน้าที่โดยทุจริตยักยอกเงินของ IEC ผ่านธุรกรรมการซื้อหุ้นบริษัทย่อย (บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด (IEC SK1)) มูลค่า 345 ล้านบาท ผู้ขายได้รับเงินค่าหุ้นจำนวน 300 ล้านบาท โดยส่วนต่าง ประมาณ 45 ล้านบาท ได้ถูกนำไปให้อดีตกรรมการของบริษัท IEC SK1

- 1.2) กระทำการให้มีการจัดทำบัญชีของ IEC ไม่ถูกต้องโดยอดีตรกรรมการบริษัทและพวก 2 คนได้จัดทำเอกสารลงและชำระหนี้บางส่วนแทนลูกหนี้ โดยให้ยอมเข้าเป็นลูกหนี้แทนเพื่อให้เชื่อว่าลูกหนี้ที่ค้างชำระมีการส่งมอบเชื้อเพลิงมูลค่า 53.62 ล้านบาท ซึ่งสามารถชำระหนี้คืนให้กับบริษัทได้โดยไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกรณีที่ค้างชำระ
- 1.3) กระทำผิดหน้าที่โดยทุจริตและแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายทำให้ IEC เสียหายผ่านธุรกรรมการซื้อหุ้น IEC SK1 มูลค่า 100 ล้านบาท หลังจากที่ IEC SK1 ถูกศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ซึ่งอดีตรกรรมการบริษัททราบอยู่แล้วว่า IEC SK1 ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์แต่ต้องการให้ IEC เข้าซื้อหุ้น IEC SK1 ต่อจากผู้ขาย 2 คน (ซึ่งเป็นลูกหนี้ของตน) และเพื่อให้ผู้ขายทั้ง 2 คนนำเงินค่าขายหุ้นมาชำระคืนให้แก่ตน (อดีตรกรรมการบริษัท)
- 1.4) กระทำผิดหน้าที่โดยทุจริตและแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายทำให้ IEC เสียหายจากกรณีที่ IEC ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นบริษัท โคมเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (KE) ซึ่ง IEC มีสิทธิซื้อได้ในราคา 45 ล้านบาท แต่อดีตรกรรมการบริษัทได้ติดต่อขอซื้อหุ้น KE โดยตรงในราคา 20 ล้านบาท และได้จัดการผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ขายหุ้น KE ต่อบุคคลภายนอกในราคาสูง 70 ล้านบาท อันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่อดีตรกรรมการบริษัทโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีกรรมการ 3 คนของ ESES ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการซื้อขายหุ้นดังกล่าว

ผลสรุป DSI มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาและส่งตัวผู้ต้องหาไปยังสำนักงานอัยการคดีพิเศษแล้ว ปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งยังไม่ทราบผล

ส่วนกรณีซื้อเครื่องผลิตเม็ดพลาสติก (สำหรับโครงการพลาสติก จ.ระยอง) จากประเทศจีนจำนวน 16 ชุด ในราคาสูงเกินจริงปัจจุบัน DSI อยู่ระหว่างการสอบสวน ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากรอพยานหลักฐานจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐสิงคโปร์

#### กลุ่มคดีที่ 2 (คดีพิเศษที่ 30/2561)

- 2.1) ทุจริตยกเงินของ IEC ผ่านธุรกรรมการขายเม็ดพลาสติกของโครงการของ IEC ที่จังหวัดระยอง โดยอดีตรกรรมการบริษัทกับพวก 1 คนได้ร่วมกับการขายเม็ดพลาสติกให้กับบุคคลภายนอกก่อนวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยผู้ซื้อไม่ได้ชำระเงินให้กับ IEC แต่ได้โอนเงินค่าเม็ดพลาสติกรวมประมาณ 2.95 ล้านบาท เข้าบัญชีพวก 2 คน และมีกรรมการของบริษัท NE มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว
- 2.2) ทุจริตยกเงินของ IEC ผ่านธุรกรรมการทำสัญญาว่าจ้างบริษัท บ้านทองคำ จำกัด ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบกรองน้ำของโครงการของ IEC ที่จังหวัดระยองมูลค่า 15.09 ล้านบาท โดยอดีตรกรรมการบริษัทกับพวก 1 คนได้ตรวจรับงานและอนุมัติให้ IEC ชำระเงินตามสัญญาจนครบถ้วนแล้ว แต่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา

ทั้งนี้ บริษัทได้รับชดใช้เงินจำนวน 13.33 ล้านบาท แล้วในเดือนมีนาคม 2561 อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงดำเนินคดีในความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผลสรุป DSI มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาและส่งตัวผู้ต้องหาไปยังสำนักงานอัยการคดีพิเศษแล้ว ปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งยังไม่ทราบผล

### กลุ่มคดีที่ 3 (คดีพิเศษที่ 31/2561)

- 3.1) ทูจริตย์ยกยอกเงินของ IEC ผ่านธุรกรรมการทำสัญญาซื้อเครื่องร่อนคัดแยกขยะของโครงการของ IEC ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากบริษัท เพชรปิยะ กรู๊ป จำกัด มีมูลค่า 10.70 ล้านบาท โดยอดีตกรรมการบริษัทกับพวก 1 คนได้ตรวจรับมอบสินค้าและอนุมัติให้ IEC ชำระเงินตามสัญญาจนครบถ้วนแล้ว แต่ไม่พบเครื่องจักรตามสัญญา
- 3.2) ทูจริตย์ยกยอกเงินของ IEC ผ่านธุรกรรมการทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ไทย-จีน-เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เพื่อก่อสร้างโรงงานคัดแยกพลาสติกปนเปื้อนของโครงการของ IEC ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มูลค่า 10.50 ล้านบาท โดยอดีตกรรมการบริษัทกับพวก 1 คนได้ตรวจรับงานและอนุมัติให้ IEC ชำระเงินตามสัญญาจนครบถ้วนแล้ว แต่พบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญา ทั้งนี้ บริษัทได้รับชดใช้เงินจำนวน 7.75 ล้านบาท แล้วในเดือนธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงดำเนินคดีในความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผลสรุป DSI มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาและสำนักงานอัยการคดีพิเศษมีคำสั่งฟ้องต่อศาลอาญา และนัดสืบพยานปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งยังไม่ทราบผล

### กลุ่มคดีที่ 4 (คดีพิเศษที่ 32/2561)

- 4.1) ยักยอกเงินของบริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด จากการเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟ้ามูลค่า 58 ล้านบาท กับ ESES โดยเป็นการเข้าทำสัญญาที่มีมูลค่าสูงเกินจริง และโรงไฟฟ้าหนองรีได้ชำระเงินตามสัญญางวดแรกให้ ESES แล้ว จำนวน 12.48 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้รับชดใช้เงินจำนวน 12.47 ล้านบาท แล้วในเดือนมีนาคม 2560 อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงดำเนินคดีในความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4.2) กรณีบริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด โดยอดีตกรรมการ จัดซื้อ BIO Scrubber System และ Emission Control ระบบและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งสำหรับโครงการเสริมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าชีวมวล ไออีซี สระแก้ว 1 ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีตัวตนอยู่จริงให้ตรวจนับ มูลค่าความเสียหาย จำนวน 24 ล้านบาท
- 4.3) บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด โดยอดีตกรรมการ ทำสัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Catalytic Converter System สำหรับงาน Gasifier System ณ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะหาดใหญ่ พบว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีตัวตนอยู่จริงให้ตรวจนับ มูลค่าความเสียหายจำนวน 15.3 ล้านบาท

ผลสรุป DSI มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาและอัยการสูงสุดชี้ขาดไม่ฟ้อง

**กลุ่มคดีที่ 5 (คดีพิเศษที่ 33/2561)**

- 5.1) กรณีบริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด โดยอดีตรกรรมการ จัดซื้อ Bio Scrubber สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดสระแก้ว ได้ชำระเงินแล้ว ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีตัวตนอยู่จริงให้ตรวจนับมูลค่าความเสียหายจำนวน 3.9 ล้านบาท
- 5.2) กรณีบริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด โดยอดีตรกรรมการจ้างถมดินและตอกเสาเข็มอาคารสำนักงานของ SK 1 จังหวัดสระแก้ว ได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว ต่อมาตรวจสอบไม่ปรากฏว่ามีการปรับพื้นที่ถมดินและตอกเสาเข็มอาคารสำนักงานแต่อย่างใด มูลค่าความเสียหายจำนวน 5.5 ล้านบาท  
ทั้งนี้ บริษัทได้รับชดใช้เงินจำนวน 5 ล้านบาท แล้วในเดือนมีนาคม 2562 อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงดำเนินคดี
- 5.3) กรณีบริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด โดยอดีตรกรรมการขายเครื่องจักรกลหนักของ SK1 (รถขุดแขนยาวราคา 3.50 ล้านบาท รถขุดดินตะขาบราคา 1.50 ล้านบาท รถตัดล้อยาง ราคา 3 ล้านบาท และรถบรรทุกคัมราคา 2 ล้านบาท) ซึ่งเชื่อว่าผู้บริหารได้เบียดบังเอาเครื่องจักรกลหนักเป็นของตนเอง ไม่มีการซื้อขายกันจริง แต่ลงข้อความเท็จในบัญชีหรือเอกสารของบริษัท ทำบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ตรงต่อความเป็นจริงมูลค่าความเสียหายจำนวน 0.7 ล้านบาท
- 5.4) กรณี IEC โดยอดีตรกรรมการทำสัญญาซื้อและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ Rotary Dryer System, การจัดซื้อและติดตั้ง Microwave - Assisted System and Installation, งานสร้างและติดตั้งระบบ Power Slip Ring Microwave Rotary Dryer, การจัดซื้อและติดตั้งระบบ MOD Power Microwave Distribution and Control Panel และ Overhead Profit ซึ่งได้ชำระเงินแล้ว ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีตัวตนอยู่จริงให้ตรวจนับ ไม่ปรากฏรายการสินค้า และเชื่อว่าไม่มีการติดตั้งระบบดังกล่าวจริง มูลค่าความเสียหายจำนวน 6.99 ล้านบาท  
ผลสรุป DSI มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาและสำนักงานอัยการคดีพิเศษมีคำสั่งฟ้องต่อศาลอาญา และนัดสืบพยานปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งยังไม่ทราบผล

**กลุ่มคดีที่ 6 (คดีพิเศษที่ 34/2561)**

- 6.1) กรณีบริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แดง จำกัด โดยอดีตรกรรมการ/ผู้บริหาร จัดซื้อระบบเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า (line conditioner system) จากบริษัท อาร์อีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 18,848 ตัว เพื่อนำไปติดตั้งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์แม่ทา 1 และแม่ทา 2 ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีตัวตนอยู่จริงให้ตรวจนับ มูลค่าความเสียหายจำนวน 20.18 ล้านบาท
- 6.2) กรณีบริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แดง จำกัด โดยอดีตรกรรมการ/ผู้บริหาร จัดซื้อระบบเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า (line conditioner systems) จากบริษัท อาร์อีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 9,516 ตัว เพื่อนำไปติดตั้งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์แม่มาลัย 1 และแม่มาลัย 2 ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แดง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาตรวจสอบพบว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีตัวตนอยู่จริงให้ตรวจนับ มูลค่าความเสียหายจำนวน 10.19 ล้านบาท  
ผลสรุป DSI มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาและสำนักงานอัยการคดีพิเศษมีคำสั่งฟ้องต่อศาลอาญา และนัดสืบพยานปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งยังไม่ทราบผล

### **เหตุเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน**

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเนื่องจากบริษัทสามารถดำเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปหรือไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเข้าข่ายเป็นเหตุเพิกถอนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นเวลา 7 วันทำการก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหลักทรัพย์ คือระหว่างวันที่ 1 - 9 กรกฎาคม 2562 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเปิดให้มีการซื้อขายดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท IEC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามผู้บริหารชุดปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขให้พ้นเหตุเพิกถอนดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 บริษัทได้มีมติยื่นฟ้อง และเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัทได้ยื่นฟ้องตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท IEC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ คดีได้สิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 9 และ 19 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องและคำร้องขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งไว้เป็นการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาต่อศาลปกครองกลาง และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งยกคำร้องให้ทุเลาการบังคับการสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท IEC ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งยกคำร้องขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งฯ ต่อศาลปกครองสูงสุดและเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับคำอุทธรณ์

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งยกคำร้องขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งไว้เป็นการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาของกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท IEC

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ศาลปกครองกลางได้พิพากษายกฟ้อง เนื่องจากคำสั่งเพิกถอนหุ้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 บริษัทยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดและเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ศาลปกครองสูงสุดรับเรื่องคำร้องอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีได้รับคำแก้อุทธรณ์ของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดซึ่งยังไม่ทราบผล

### **คำสั่งพักใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ของบริษัท จีเดค จำกัด (บริษัทย่อย)**

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 บริษัท จีเดค จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าของบริษัท จีเดค จำกัด จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

(สำนักงาน กกพ.) เนื่องจากการกระทำของบริษัทเข้าข่ายเป็นกรณีที่ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 50 และอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ ตามคำสั่งให้บริษัทดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน บริษัทจะต้องรายงานความคืบหน้าให้สำนักงาน กกพ. ทราบทุกเดือนจนแล้วเสร็จ หากบริษัท ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีอำนาจกำหนดมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยให้บริษัทชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละไม่เกิน 500,000 บาท และอาจมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัท ซึ่งมีผลทำให้บริษัทย่อยไม่สามารถเข้าไปประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าได้

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ยังไม่แล้วเสร็จตามคำสั่ง มีการยื่นแผนการปรับปรุงให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ทุกเดือน และได้ยื่นคำร้องสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เพื่อขยายระยะเวลาในการแก้ไขปรับปรุงแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันการขยายระยะเวลาในการแก้ไขปรับปรุง บริษัทจึงยังไม่พิจารณาในการตั้งประมาณการค่าปรับทางปกครองสำหรับการดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด และบริษัทยังไม่ได้รับหนังสือการเรียกชำระค่าปรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 บริษัท จีเดค จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับหนังสือเรียกชำระค่าเสียหายและค่าปรับตามสัญญา จากสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นค่าเสียหาย จากการที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของเทศบาลในการดำเนินการที่เกิดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 6 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 รวม 104 วัน คิดเป็นเงินรวม 2.04 ล้านบาท และค่าปรับ คิดเป็นเงิน 15.08 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 17.12 ล้านบาท

บริษัท จีเดค จำกัด (บริษัทย่อย) มีความเห็นว่าเหตุเกิดจากที่บริษัทย่อยได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ทำให้ไม่สามารถเปิดดำเนินกิจการได้ จึงทำให้ไม่สามารถรับชยะจากสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ตามปกติ บริษัทย่อยจึงไม่มีการพิจารณาการตั้งประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดจากการเรียกชำระค่าเสียหายจากจากสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่

#### 47. สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษัท/บริษัท จำนวน 56 ล้านบาท และ 56 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและจำนวน 39 ล้านบาท และ 39 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ ได้ใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร และเป็นหลักประกันค้ำรองขอทุเลาการเสียหายกับกรมสรรพากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ดินจำนวน 2 โฉนด พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในภายหน้า อาคารชุด อาคาร โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลของบริษัทย่อย (บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด) มีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 107 ล้านบาท ตลอดจนสิทธิเรียกร้องตามกรรมธรรม์ประกันของทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งใบหุ้นทั้งหมดของบริษัทแห่งหนึ่งที่ได้โดยบริษัทใหญ่ได้จดทะเบียนจำนอง/จำนำไว้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 1 แห่ง และค้ำประกันการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในวงเงินรวม 631 ล้านบาท ในปี 2566 บริษัทได้จำหน่ายบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว

#### 48. สัญญาที่สำคัญ

- 1) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2552 บริษัทย่อย (บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แดง จำกัด) ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) จำนวน 2 สัญญา สำหรับโครงการลำพูน 1 และลำพูน 2 โดยบริษัทย่อยสัญญาว่าจะขายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2554 โดยสัญญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2552 มีระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และมีผลใช้บังคับจนกว่าบริษัทย่อยจะมีหนังสือขอยุติการซื้อขายไฟโดยการยกเลิกสัญญา หรือคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญา โดยการชำระเงินค่าซื้อขายไฟฟ้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าของ กฟภ. ซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ให้ขยายระยะเวลาขายไฟฟ้าออกไป และเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทย่อยได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. แล้ว
- 2) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 บริษัทย่อย (บริษัท จีเคค จำกัด) ได้ทำสัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน และบันทึกเพิ่มเติมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ (เทศบาล) โดยเทศบาลตกลงให้บริษัทย่อยก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและติดตั้งระบบบำบัดมลพิษ (ระบบ) ในที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล โดยบริษัทย่อยได้รับสิทธิดำเนินการบริหารจัดการระบบดังกล่าวเป็นเวลา 25 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้
  - บริษัทย่อยตกลงชำระค่าเช่าที่ดินปีละ 500,000 บาท ให้แก่เทศบาล
  - บริษัทย่อยต้องทำประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินและระบุให้เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ
  - เทศบาลตกลงชำระค่ากำจัดขยะให้บริษัทย่อยในอัตราตันละ 290 บาท เป็นเวลา 10 ปี หลังจากปีที่ 11 ถึงปีที่ 25 และจะทบทวนปรับปรุงอัตราค่ากำจัดขยะทุก 5 ปี โดยบริษัทย่อยทางอ้อมมีสิทธิขอเพิ่มค่ากำจัดขยะ ตามอัตราเงินเฟ้ออีกไม่เกินร้อยละ 10 ทุก 5 ปี
  - บริษัทย่อยต้องจ่ายผลตอบแทนให้แก่เทศบาลในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้จากค่ากำจัดขยะดังกล่าว โดยเทศบาลจะหักจากค่ากำจัดขยะมูลฝอยที่บริษัทย่อยขอเบิกในแต่ละเดือน
  - บริษัทย่อยต้องจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามงานที่เทศบาลจัดหามาเพื่อปฏิบัติงานในระยะเวลาก่อสร้างโครงการตามความเป็นจริง เป็นเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท
  - กรรมสิทธิ์ในสิ่งก่อสร้าง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นของระบบตามสัญญาให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาหรือวันที่บอกเลิกสัญญา

3) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 บริษัทย่อย (บริษัท จีเคค จำกัด) ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) โดยบริษัทย่อยสัญญาว่าจะขายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 โดยสัญญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2554 มีระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่อกครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และมีผลใช้บังคับจนกว่าบริษัทย่อยจะมีหนังสือขอยุติการซื้อขายไฟโดยการยกเลิกสัญญาหรือคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญา โดยการชำระเงินค่าซื้อขายไฟฟ้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าของ กฟภ. ซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ให้ขยายระยะเวลาขายไฟฟ้าออกไป และบริษัทย่อยได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. แล้วเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557

และเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 บริษัทย่อย (บริษัท จีเคค จำกัด) ได้รับหนังสือแจ้งไม่อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงสนับสนุนค่าไฟฟ้าจาก Adder เป็น FIT จากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

4) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 บริษัทย่อย (บริษัท จีเคค จำกัด) ได้ทำหนังสือแบ่งเช่า น.ส. 3 ก ที่ตำบลควนลัง จังหวัดสงขลา วันที่ 25 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2578 เพื่อก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนขนาดไม่น้อยกว่า 250 ตัน ต่อวัน โดยมีค่าเช่าทั้งสิ้น จำนวน 15.26 ล้านบาท ชำระค่าเช่าเป็นรายปี ตั้งแต่จำนวน 500,000 - 732,050 บาท ชำระทุกวันที่ 25 มิถุนายน ของปีถัดไปโดยมีเงินประกันการเช่า จำนวน 1,526,275 บาท ภายใต้สัญญาเช่ามีเงื่อนไข ตามสัญญาเลขที่ 27/2554 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เช่น ทรัพย์สินตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า

5) และเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 บริษัทย่อย (บริษัท จีเคค จำกัด) ได้ทำหนังสือแบ่งเช่า น.ส. 3 ก ที่ตำบลควนลัง เนื้อที่จำนวน 7 ไร่ กับเทศบาลนครหาดใหญ่ (เทศบาล) เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2578 เพื่อก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนขนาดไม่น้อยกว่า 250 ตัน ต่อวัน โดยมีค่าเช่าทั้งสิ้น จำนวน 8.93 ล้านบาท ชำระค่าเช่าเป็นรายปี ตั้งแต่จำนวน 385,000 - 512,435 บาท ชำระทุกวันที่ 25 กันยายน ของปีถัดไปโดยมีเงินประกันการเช่า จำนวน 893,393 บาท ภายใต้สัญญาเช่ามีเงื่อนไขตามสัญญาเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 เช่น ทรัพย์สินตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า

6) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 บริษัทย่อย (บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด) ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) โดยบริษัทสัญญาว่าจะขายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โดยสัญญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2555 มีระยะเวลา 5 ปี และต่อเนื่อกครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ และมีผลใช้บังคับจนกว่าบริษัทย่อยจะมีหนังสือขอยุติการซื้อขายไฟโดยการยกเลิกสัญญา หรือคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญา โดยการชำระเงินค่าซื้อขายไฟฟ้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าของ กฟภ. ซึ่งบริษัทย่อยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 บริษัทย่อยได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) เลขที่ VSPP-PEA-081/2555 ครั้งที่ 1 (“ผู้ผลิตไฟฟ้า”) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากแบบ Adder เป็น Feed-in-Tariff (“FIT”) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- อายุสัญญาคงเหลือในแบบ Feed-in-Tariff (“FIT”) 13 ปี 0 เดือน 30 วัน วันสิ้นสุดสัญญา 9 เมษายน 2572
- การคำนวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าและการชำระเงินค่าซื้อขายไฟฟ้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 จากแบบ Adder เป็น Feed-in-Tariff (“FIT”) โดยเริ่มตั้งแต่ 11 มีนาคม 2559 และโครงการจะได้รับ Fit Premium (8 ปีแรก) 0.30 บาท ต่อหน่วย วันสิ้นสุดการรับ Fit Premium 9 เมษายน 2564
- ผู้ผลิตไฟฟ้าจะถูกหักค่าดำเนินการโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากในอัตรา 2% ของปริมาณไฟฟ้าส่วนที่ขายเกินกว่าที่การไฟฟ้าจำหน่ายให้ผู้ผลิตไฟฟ้า
- ผู้ผลิตไฟฟ้าต้องวางหลักประกันการยื่นข้อเสนอซื้อขายไฟฟ้าเป็นจำนวน 1.2 ล้านบาท เป็นต้น

#### 49. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567